

## **DIỆN BIÊN QUA BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG - THÁNG 9/2022**

### **001. QUỐC ĐỊNH/ THỨ TRƯỞNG NGUYỄN NGỌC KHÁNH LÀM VIỆC TẠI ĐIỆN BIÊN: CẦN TRIỂN KHAI THỰC CHẤT, HIỆU QUẢ ĐỀ ÁN 06// Pháp luật.- Số 258.- Ngày 15/9/2022 - Tr.6**

**Chiều ngày 14/9, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra về tình hình thực hiện Đề án 06/QĐ-TTg về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia tại xã Nà Tấu (TP. Điện Biên Phủ) và thị trấn Mường Ảng (huyện Mường Ảng), tỉnh Điện Biên.**

Tại buổi làm việc tại xã Nà Tấu, Đoàn công tác đã nghe lãnh đạo UBND xã Nà Tấu báo cáo về tình hình thực hiện Đề án 06 triển khai trên địa bàn xã. Theo đó, xã Nà Tấu đã thành lập Tổ Đề án, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của Đề án, hướng dẫn người dân tạo tài khoản trên cổng DVC Quốc gia, các thao tác cơ bản để nộp và thực hiện một số thủ tục hành chính thông thường như (khai sinh, kết hôn, khai tử, đăng ký thường trú, tạm trú...); chủ động phối hợp với các ngân hàng và cơ quan viễn thông để người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; cử cán bộ, công chức thực hiện dịch vụ công tại bộ phận một cửa UBND xã...

Số hồ sơ đã tiếp nhận, giải quyết thông qua hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Điện Biên tại bộ phận một cửa trong lĩnh vực tư pháp theo Đề án 06 tại xã Nà Tấu, từ 20/6 đến ngày 13/9 là 64 hồ sơ. Trong đó, đăng ký khai sinh 43 hồ sơ; đăng ký kết hôn 13 hồ sơ; đăng ký khai tử 8 hồ sơ... Tuy nhiên, do đặc thù xã miền núi, trình độ dân trí còn hạn chế nên việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả còn hạn chế; việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn.

Tại Mường Ảng (huyện Mường Ảng), báo cáo của địa phương cho hay, việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ được các cấp quan tâm chỉ đạo sát sao; Tổ công tác Đề án 06 của thị trấn và Tổ công nghệ số cộng đồng 10 Tổ dân phố, bản được thành lập và đi vào hoạt động đã kịp thời phát huy công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án.

Là trung tâm hành chính, kinh tế của huyện nên hạ tầng, đường chuyên Internet được đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh; dân cư sống tập trung và có trình độ dân trí cao. Công an thị trấn đã phát huy vai trò của cơ quan thường trực, phối hợp các ban, ngành thị trấn triển khai, tham mưu thực hiện Đề án 06 nhiều nội dung trọng tâm đảm bảo kịp thời, đúng lộ trình. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến 03 danh mục TTHC lĩnh vực Tư pháp (khai sinh, khai tử, kết hôn) triển khai thực hiện đạt 100%.

Tuy nhiên, khó là trình độ nhận thức của người dân trên địa bàn thị trấn không đồng đều, một bộ phận người dân còn hạn chế về công nghệ thông tin, nhất là ở bản đặc biệt khó khăn. Thao tác nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến vẫn còn khá phức tạp; việc đăng ký tài khoản thực hiện dịch vụ công trực tuyến và định danh xác

thực điện tử phải sử dụng số điện thoại chính chủ, tuy nhiên nhiều người dân vẫn sử dụng sim rác nên không thực hiện được...

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Khánh biểu dương những nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền xã Nà Tấu và thị trấn Mường Ảng, tuy là địa phương còn nhiều khó khăn nhưng đã tích cực triển khai Đề án. Thứ trưởng yêu cầu 2 địa phương cần triển khai quyết liệt hơn nữa, đảm bảo tính chính xác, đồng bộ, bảo mật theo tinh thần “đúng, đủ, sạch, sống”. Qua đó, yêu cầu các cấp, các ngành tỉnh Điện Biên hỗ trợ kịp thời đội ngũ cán bộ làm công tác hộ tịch trong kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và nghiệp vụ chuyên môn.

Ngoài ra, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã đến thăm hỏi, động viên đội ngũ cán bộ làm việc tại bộ phận một của UBND xã Nà Tấu và thị trấn Mường Ảng, nơi người dân thường xuyên đến làm việc, giải quyết thủ tục hành chính.

Trong thời gian làm việc, Đoàn cũng đến thăm và làm việc với Huyện uỷ, UBND huyện Mường Ảng. Sau khi nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện Đề án 06 và công tác tư pháp của huyện, Thứ trưởng đã chia sẻ với những khó khăn của huyện Mường Ảng trong quá trình triển khai thực hiện Đề án và công tác tư pháp trên địa bàn, do trình độ dân trí còn hạn chế, cuộc sống người dân còn khó khăn.

Thứ trưởng mong các huyện tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả đề án một cách thực chất, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, từng bước thay đổi nhận thức của người dân, phát huy thành quả của công nghệ thông tin trong phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia.

Nhân chuyên công tác, Thứ trưởng và Đoàn công tác đã tặng quà Trường Mầm non xã Ngòi Cáy, huyện Mường Ảng.

## **002. QUỐC ĐỊNH/ ĐIỆN BIÊN: THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỔ TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM// Pháp luật.- Số 259.- Ngày 16/9/2022 - Tr.6**

**Đây là nhân mạnh của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh Điện Biên và hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, diễn ra hôm qua ( 15/9) tại TP Điện Biên Phủ.**

Đại diện lãnh đạo tỉnh Điện Biên dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến.

Theo báo cáo, trong 10 năm qua, tỉnh Điện Biên đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra các giải pháp đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL). Toàn tỉnh đã ban hành 1.685 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đơn đốc triển khai công tác PBGDPL: tổ chức 13 hội nghị PBGDPL cho hơn 2000 lượt cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, địa phương. Hằng năm trung bình có trên 80% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp được tập huấn kiến thức pháp luật mới và kỹ năng nghiệp vụ PBGDPL. Toàn tỉnh tổ chức 312 cuộc

thi tìm hiểu pháp luật và vận động các tầng lớp nhân dân tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 217.591 lượt người tham gia; tổ chức hơn 60.931 cuộc, đợt PBGDPL trực tiếp cho hơn 2,5 triệu lượt người tham dự.

Nhiều Mô hình điểm về PBGDPL mang lại hiệu quả, như: Mô hình “mỗi ngày 1 câu hỏi, mỗi tuần 1 điều luật”, “Tháng, tuần điều lệnh”, “giảm thiểu tình trạng tảo hôn”, “tự giác, tự quản, tự rèn”...

Sau 10 năm triển khai thực hiện Luật PBGDPL, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã nhận thức đầy đủ đúng đắn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL và xác định đây là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, khâu đầu tiên trong thi hành pháp luật và là trách nhiệm của hệ thống chính trị.

Biểu dương những kết quả đã đạt được đối với công tác PBGDPL của tỉnh Điện Biên. Trong công tác PBGDPL của tỉnh Điện Biên. Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đánh giá, trong điều kiện còn khó khăn về con người và cơ sở vật chất nhưng tỉnh đã có những giải pháp đồng bộ, cụ thể, thiết thực, bám sát địa bàn và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, công tác PBGDPL của tỉnh vào ngày càng nề nếp, nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành.

Đánh giá cao các ý kiến phát biểu tham luận với nhiều nội dung tâm huyết, trách nhiệm, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề nghị tỉnh Điện Biên có những giải pháp căn cơ để nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn nữa công tác PBGDPL trên địa bàn.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Thứ trưởng nhấn mạnh trong bối cảnh Đảng, Nhà nước đang đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền XCHN Việt Nam, xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật, cùng với chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin đang triển khai mạnh mẽ... sẽ có tác động rất nhiều đến công tác PBGDPL, đặt ra yêu cầu phải chủ động truyền tải thông tin, chính sách, pháp luật mạnh mẽ hơn nữa đến với người dân, tránh các thế lực xấu lợi dụng, xúi giục, kích động người dân...

Thứ trưởng đề nghị tỉnh Điện Biên tiếp tục nắm chắc, thực hiện, triển khai, quán triệt công tác PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm. Có giải pháp xây dựng tài liệu, nội dung, hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, tránh sự cứng nhắc khô khan, nâng cao vai trò của Hội đồng PBGDPL các cấp, có sự chỉ đạo cụ thể để thực hiện thật tốt, kết hợp với việc phát huy vai trò của các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là trong công tác phối hợp liên ngành.

Để phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác PBGDPL trong thời gian tới. Ông Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục ban hành văn bản và triển khai thực hiện có hiệu quả Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; tăng cường kiểm tra công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng tại địa phương; kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật để có biện pháp giải quyết.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 8 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện Luật PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

*“Trước khi diễn ra Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã dẫn đầu đoàn công tác đến dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ và viếng Nghĩa trang liệt sĩ A1(TP Điện Biên Phủ)”.*

### **003. ĐỨC HẠNH - CHÂU TÚ ANH/ BỘ CHQS HAI TỈNH ĐIỆN BIÊN (VIỆT NAM) VÀ PHONGSALY (LÀO) KÝ BIÊN BẢN GHI NHỚ VỀ QUY CHẾ PHỐI HỢP// Quân đội nhân dân.- Số 22078.- Ngày 28/9/2022 - Tr.8**

Ngày 27-9, tại tỉnh Phongsaly (Lào) BCHQS tỉnh Điện Biên (Việt Nam) và BCHQS tỉnh Phongsaly tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ về quy chế phối hợp. Bộ CHQS tỉnh Điện Biên và Bộ CHQS tỉnh Phongsaly đã thông qua quy chế phối hợp hoạt động và thống nhất các nội dung phối hợp tuyên truyền, giáo dục cho LLVT và nhân dân hai tỉnh về truyền thống anh hùng của quân đội hai nước, qua đó góp phần vun đắp tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Hai bên cũng trao đổi thống nhất quy chế phối hợp trao đổi thông tin về kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, an toàn xã hội và hợp tác chặt chẽ để tham gia các hoạt động cứu hộ, cứu nạn khi có các tình huống thiên tai, bệnh dịch, đồng thời tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa nhằm quảng bá hình ảnh, đất nước, con người và quân đội hai nước.

### **004. ĐIỆN BIÊN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06: SẴN SÀNG LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH// Pháp luật.- Số 259.- Ngày 16/9/2022 - Tr.6**

Chiều 15/9, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Điện Biên về tình hình triển khai và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực tư pháp. Tham dự buổi làm việc có ông Lò Văn Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành tỉnh Điện Biên.

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe UBND tỉnh Điện Biên báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trong 8 tháng đầu năm 2022 thuộc lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Thực hiện Đề án, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch và thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc để triển khai; Chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; tiến hành thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác triển khai Đề án đến cấp xã, thôn, cấp bản...

Đối với lĩnh vực tư pháp trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp chủ động tham mưu ban hành các quyết định tái cấu trúc quy trình đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn và quy trình cấp phiếu lý lịch tư pháp như: Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến trên địa bàn; quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến... Chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, triển khai các nhiệm vụ theo Đề án 06 có liên quan đến ngành, lĩnh vực tư pháp. Qua đó, Sở Tư pháp đã ban hành kế hoạch triển khai đến các phòng, đơn vị thuộc Sở và phòng tư pháp các huyện, thị xã, thành phố để triển khai thực hiện

nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của ngành; chỉ đạo các Phòng Tư pháp, UBND cấp xã thống kê số liệu đăng ký hộ tịch trên hệ thống phần mềm dùng chung của Bộ Tư pháp đã được cập nhật trên hệ thống dịch vụ công.

Đồng thời, chỉ đạo UBND cấp huyện đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức cho người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn và các thủ tục liên thông khác thuộc ngành, lĩnh vực; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương để triển khai các nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực tư pháp đặc biệt nhóm nhiệm vụ liên quan đến 25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06.

Tính đến nay, về triển khai dịch vụ công đã giải quyết các việc hộ tịch từ với tổng số là 195.053 việc; việc rà soát, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Số hóa lĩnh vực tư pháp được tích cực triển khai, cơ sở vật chất và trang thiết như máy vi tính, máy in, máy phô tô... được đầu tư; 100% phòng Tư pháp cấp huyện và công chức hộ tịch sử dụng máy vi tính có kết nối mạng Internet...

Tuy nhiên, trong thời gian qua, thực tế triển khai vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Việc sử dụng dữ liệu liên thông tin trong giải quyết TTHC còn lúng túng; TTHC liên thông đăng ký khai sinh, khai tử, thường trú, tạm trú... chưa được kết nối với cơ sở dữ liệu về cư trú và cơ sở dữ liệu chuyên ngành về lao động, thương binh, xã hội; cơ sở vật chất để triển khai hệ thống thông tin đăng ký hộ tịch tại một số cơ quan đăng ký hộ tịch cấp huyện chưa đáp ứng được yêu cầu ...

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Điện Biên trong triển khai thực hiện Đề án 06 đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, tỉnh Điện Biên tiếp tục chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tăng cường tuyên truyền rộng rãi tới các cơ quan, tổ chức và người dân về lợi ích khi thực hiện đăng ký trực tuyến các TTHC thuộc lĩnh vực hộ tịch, lý lịch tư pháp trên Cổng dịch vụ công để người dân hiểu, tạo lập tài khoản, thực hiện đăng ký trực tuyến thay vì thói quen đăng ký thủ công, trực tiếp như trước đây.

Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo cơ quan đăng ký hộ tịch cấp huyện, cấp xã chủ động kiểm tra, rà soát, đối chiếu dữ liệu đăng ký khai sinh hộ tịch trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với sổ, hồ sơ đăng ký đăng ký khai sinh theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp; bố trí kinh phí, chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy nhanh việc số hóa sổ hộ tịch tại địa phương, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện CSDLHT điện tử theo quy định; chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng thực hiện việc liên thông các TTHC trên môi trường điện tử; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ về công nghệ thông tin cho công chức làm công tác hộ tịch, công chức tư pháp hộ tịch cấp xã, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ...

## **005. XUÂN TRƯỜNG/ ĐỘI TRƯỞNG HÌNH SỰ VÀ NHỮNG LẦN ĐÁNH TỘI PHẠM MA TÚY GIỮA ĐẠI NGÀN TÂY BẮC// An ninh thế giới.- Số 2217.- Ngày 28/9/2022 - Tr.8+9**

**Hơn 20 năm gắn bó với công việc đấu tranh phòng chống tội phạm ở một địa bàn nóng bỏng về tội phạm ma túy, Trung tá Trần Việt Tiệp, Đội trưởng Đội**

**Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên không nhớ bao lần anh cùng đồng đội trực tiếp giáp mặt với các đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hung hãn, những đối tượng phạm pháp hình sự nguy hiểm.**

### **Săn “sói trắng” nơi núi rừng Tây Bắc**

Trước khi nhận nhiệm vụ Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Điện Biên Phủ, Trần Việt Tiệp từng có hơn 10 năm công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên và tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Điện Biên Đông.

Nhắc đến tội phạm ma túy là nhắc đến tội phạm rất tinh vi và liều lĩnh. Do vị trí địa lý tỉnh Điện Biên hiểm trở, đường biên giới kéo dài 454km giáp Lào và Trung Quốc cùng hệ thống đường tiểu ngạch và đường mòn chằng chịt nên tội phạm thường lợi dụng để vận chuyển ma túy tiêu thụ với số lượng lớn, luôn tiềm ẩn phát sinh. Bên cạnh đó, mức án tử luôn thường trực chờ đợi ở phía trước nên các đối tượng cầm đầu rất manh động, mang theo “hàng nóng” và liều lĩnh chống trả khi bị truy đuổi. Hơn 10 năm làm lính phòng chống ma túy, Trung tá Trần Việt Tiệp đã tham gia trực tiếp cùng đồng đội điều tra khám phá hàng trăm vụ, bắt hàng trăm đối tượng phạm tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ hàng trăm bánh heroin và hàng trăm nghìn viên ma túy tổng hợp...

Nhắc lại những chuyên án ma túy đã tham gia, Trung tá Trần Việt Tiệp bảo rằng, việc bắt giữ đối tượng luôn phải đảm bảo yếu tố an toàn cho người dân, đồng đội; bên cạnh đó công tác đánh bắt cũng phải bất ngờ. Nói là vậy nhưng thực tế không hề đơn giản bởi trên mặt trận cam go phòng chống tội phạm ma túy, việc giáp mặt với đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy nơi đại ngàn núi rừng Tây Bắc rất nguy hiểm. Không chỉ hung hãn, “hàng nóng” luôn sẵn trong tay nên chỉ một tính toán không kỹ, tính mạng anh em sẽ lập tức bị đe dọa...

Một sớm trung tuần tháng 6-2017, tại địa bàn xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên bỗng nhiên mưa rào, sương mù giăng dày đặc. Các đối tượng Mùa A Thống (31 tuổi) và Vàng A Nánh (44 tuổi) cùng trú tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La sau nhiều giờ dịch chuyển liên tục các địa điểm, thay đổi phương thức hoạt động nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra đã hẹn gặp nhau tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Quài Tở để tiến hành giao dịch mua bán ma túy.

Mùa A Thống lúc nào cũng giữ khư khư “hàng nóng” bên mình khiến tổ công tác của Đội trưởng Trần Việt Tiệp và đồng đội phải thay đổi phương án tiếp cận, làm sao tóm gọn các đối tượng nhưng tuyệt đối bảo đảm an toàn cho người dân xung quanh. Sau nhiều giờ mật phục, dõi theo các đối tượng, khi chúng vừa vào nhà nghỉ để tiến hành giao dịch, tổ công tác do anh trực tiếp tham gia đã nhanh chóng ập vào. Vàng A Nánh và Mùa A Thống nhanh chóng bị tra tay vào còng trong sự ngỡ ngàng. Tại hiện trường, Cơ quan CSĐT đã thu giữ 10 bánh heroin, một khẩu súng K59 trong người đối tượng Thống (trong đó có một viên đạn đã lên nòng) cùng nhiều tang vật liên quan...

Có những chuyên án, các anh phải ăn ngủ ngay trong rừng cả tháng trời để “đón” các đối tượng. Điển hình như chuyên án cuối tháng 7-2016 tại khu vực bản

Tân Phong, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Qua công tác nghiệp vụ, anh và đồng đội xác định các đối tượng vận chuyển ma túy vào địa bàn Tân Phong rất manh động, chúng di chuyển và mang theo vũ khí nóng bên mình.

Ngày đưa các đối tượng ra quy án, anh còn nhớ rất rõ. Thời điểm đó đang mưa to, trong màn đêm đen như mực, đang lúc anh và đồng đội bụng réo còn cào vì đói cùng ướt nhẹp vì mưa thì phát hiện các đối tượng đeo ba lô mang hàng chục bánh ma túy, trên tay chúng lăm lăm súng di chuyển bằng đường tiểu ngạch vào nước ta. Khi thấy tổ của anh vây ráp, các đối tượng liền lĩnh chóng trả quyết liệt. Bằng sự mưu trí, dũng cảm, anh cùng đồng đội đã khéo léo siết chặt vòng vây, khống chế, bắt gọn đối tượng Lò Văn Địa (28 tuổi, trú tại huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly, nước Lào), thu giữ 21 bánh heroin...

Quyết liệt, dũng cảm, không ngại hiểm nguy khi đối diện trực tiếp với các “ông trùm” là vậy nhưng nhiều lúc anh và đồng đội lặng đi khi nhớ lại hình ảnh những đứa trẻ len lén bầu chặt lấy nhau khi các cán bộ Công an dẫn giải bố, mẹ chúng vì hành vi tàng trữ, buôn bán ma túy...

“Những lời trăng trối trong nước mắt muộn màng khi biết mình sẽ không còn cơ hội làm lại cuộc đời. Lúc đó, tôi cảm nhận được ở sâu tận trong tâm hồn, lương tâm của một con người của họ đang trỗi dậy, đang khao khát được sống và cũng đang tự dằn vặt, trách những phút giây để lòng tham lấn áp, không thắng nổi bản thân, để “nàng tiên nâu” dẫn lối... Chỉ thương những đứa trẻ, bỗng chốc không gia đình, mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải nhờ cậy vào sự giúp đỡ của cộng đồng mới có thể trụ vững trong những giông bão của cuộc đời...”, Trung tá Trần Việt Tiệp chia sẻ.

### **Đánh án giữa đại dịch COVID-19**

Khi được điều động về nhận nhiệm vụ Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Điện Biên Phủ, xác định đây là địa bàn trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh nên để đảm bảo an ninh, trật tự, Trần Việt Tiệp và đồng đội luôn xác định phải nắm chắc địa bàn để không bị động trong mọi tình huống. Những năm gần đây, công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội được nâng cao, không ngừng nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Điện Biên Phủ, Công an tỉnh, Bộ Công an. Trong đó, tập trung, quyết liệt đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật đến hoạt động “tín dụng đen”; phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về cờ bạc; phòng ngừa người sử dụng ma túy có biểu hiện loạn thần “ngáo đá” xâm phạm trật tự xã hội...

Bên cạnh việc triển khai hàng trăm buổi tuyên truyền tới bà con nhân dân khắp các địa bàn, đơn vị anh còn thường xuyên trao đổi với các đơn vị cấp trên, các đơn vị nghiệp vụ Công an các tỉnh nhằm nắm bắt thêm kinh nghiệm, bài học trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; đi sâu vào làm rõ nguyên nhân, tồn tại, hạn chế cũng như đề ra giải pháp. Tình hình tội phạm vì thế dù ngày càng tinh vi hơn nhưng trước kiến thức liên tục được trau dồi về khoa học, kỹ thuật công nghệ..., tình hình an ninh trật tự địa bàn liên tục được kiểm chế... Vì thế có những vụ án chỉ trong một thời gian ngắn, đã triệt phá thành công, giúp ổn định tình hình.

Tháng 3-2021, trong lúc lực lượng Công an đang phải căng mình tham gia chống dịch COVID-19, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” truy vết, khoanh vùng người về từ vùng dịch thì Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Điện Biên Phủ liên tiếp nhận được trình báo của người dân về việc bị mất trộm. Tài sản bị mất là hàng chục chiếc điện thoại di động, máy tính xách tay trị giá hàng trăm triệu đồng.

Khi kiểm tra hiện trường, Trung tá Tiệp và đồng đội nhận thấy các vụ trộm đều khá giống nhau, đối tượng lợi dụng các gia chủ lơ là nên ra tay. Nhận định thủ phạm các vụ trộm đều là một, Trung tá Tiệp chỉ huy các trinh sát “lục tung” địa bàn để tìm đối tượng khả nghi. Sau nhiều ngày mật phục theo dõi, Trung tá Trần Việt Tiệp cùng đồng đội phát hiện nổi lên đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Nam, SN 1985, trú ở tổ dân phố 2, phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ. Nam có thời gian hoạt động rất bất minh, công việc cũng không ổn định nhưng tiền tiêu lại khá rủng rỉnh. 21h25 ngày 23-3-2021, “có tật giật mình” nên khi vừa nhìn thấy Trung tá Trần Việt Tiệp cùng đồng đội, Nam quay ngoắt, vội vàng tìm cách lẩn vào ngõ sâu để bỏ trốn nhưng không thoát. Khi được đưa về trụ sở Cơ quan CSĐT Công an TP Điện Biên Phủ, trước bằng chứng không thể chối cãi, Nam đã phải khai nhận hành vi phạm tội...

Với những thành tích đã đạt được, năm 2017, Trung tá Trần Việt Tiệp vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2010; Bộ trưởng Bộ Công an tặng nhiều Bằng khen năm 2013, 2015, bên cạnh danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở liên tiếp từ năm 2016 đến năm 2018. Năm 2019, anh vinh dự đón nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng. Ngoài ra, anh còn nhận được rất nhiều Bằng khen, Giấy khen từ các cấp, các ngành, lãnh đạo tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên...

#### **006. HÀ KHÁNH/ XÓA NẠN TRỒNG CÂY THUỐC PHIỆN Ở ĐIỆN BIÊN// Quân đội nhân dân.- Số 22064.- Ngày 14/9/2022 - Tr.1+6**

**Mặc dù cơ quan chức năng và các cấp chính quyền ở tỉnh Điện Biên đã tăng cường công tác tuyên truyền, kết hợp xử lý nghiêm những trường hợp trồng cây có chứa chất ma túy nhưng tình trạng trồng, tái trồng cây thuốc phiện trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, cần tiến hành đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn hiệu quả...**

Chúng tôi được biết, từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng chức năng ở tỉnh Điện Biên đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm về trồng các loại cây chứa chất ma túy, như: Tháng 1-2022, Công an huyện Điện Biên phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Huổi Puộc (BĐBP tỉnh Điện Biên) tiến hành phá nhỏ 150m<sup>2</sup> cây thuốc phiện trồng xen lẫn với rau cải tại khu vực rừng tiếp giáp biên giới Việt Nam-Lào; ngày 10-2, Công an huyện Tủa Chùa phát hiện gần 600m<sup>2</sup> trồng cây thuốc phiện tại vườn của một số gia đình ở xã Mường Báng; ngày 15-3, Đồn Biên phòng Si Pa Phìn (BĐBP tỉnh Điện Biên) phối hợp với Công an huyện Nậm Pồ phát hiện hai gia đình tại bản Đề Pua, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ trồng 387 cây thuốc phiện tại vườn rau... Đặc biệt, vào giữa tháng 2-2022, Đồn Biên phòng Na Cô Sa (BĐBP tỉnh Điện Biên) và Công an huyện Nậm Pồ đã phát hiện, bắt quả tang hai vụ trồng cây thuốc phiện với số lượng lớn, gồm: Đối tượng Hồ A Cầu, trú tại bản Huổi Pơ, xã Na Cô Sa, huyện



Nậm Pồ trồng tới hơn 3.200 cây thuốc phiện đang ra hoa, hình thành nhựa; đối tượng Vàng Thị Pa, trú tại bản Nậm Chấn, xã Na Cô Sa trồng hơn 1.800 cây thuốc phiện...

Theo thống kê sơ bộ, trong 7 tháng đầu năm 2022, cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã phát hiện, phá nhỏ gần 8.000 cây thuốc phiện trồng trái phép tại các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Nậm Pồ, Tủa Chùa, Mường Ảng, Tuần Giáo; làm rõ và xử lý 9 vụ, 9 đối tượng trồng cây thuốc phiện. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường trồng cây có chứa chất ma túy ở khu vực đồi núi hiểm trở, thung lũng hẻo lánh, cách xa khu dân cư hoặc trồng tại khu vực biên giới giáp ranh với nước bạn.

Để phòng, chống vi phạm về trồng cây thuốc phiện, theo Trung tá Vũ Đình Nghi, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên: Đơn vị đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về phòng, chống ma túy; tổ chức cho nhân dân ký cam kết không trồng cây có chứa chất ma túy, đồng thời tích cực phát hiện, tố giác những người trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn. Đặc biệt, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, khoanh vùng, nắm tình hình trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy, tập trung vào những địa bàn có nhiều khả năng, điều kiện trồng cây thuốc phiện như: Vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, huyện, xã và tại những địa bàn đã từng xảy ra trồng cây thuốc phiện...

Về phía chính quyền địa phương, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành văn bản chỉ đạo, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tăng cường công tác phòng, chống ma túy; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, nhân dân, hội viên, đoàn viên về tác hại của ma túy và trách nhiệm tham gia phòng, chống ma túy bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; vận động nhân dân ký cam kết không trồng cây có chứa chất ma túy, không sử dụng cây có chứa chất ma túy. Cùng với đó, tỉnh yêu cầu các cấp chính quyền và cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ địa bàn, quản lý dân cư, tăng cường kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy...

Với sự tích cực vào cuộc của các cấp chính quyền, nhất là lực lượng BDBP và công an tỉnh Điện Biên, tình trạng tái trồng cây thuốc phiện ở Điện Biên đã giảm dần. Tuy nhiên, hiện nguy cơ tái trồng cây thuốc phiện vẫn tiềm ẩn.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nguyên nhân khiến một số bà con người dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới trồng cây thuốc phiện là do trình độ hiểu biết hạn chế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhất là có không ít người nghiện ma túy nên lén lút trồng để sử dụng. Bên cạnh đó, một số gia đình nghĩ đơn giản rằng trồng cây thuốc phiện để làm thuốc chữa bệnh cho người và gia súc, gia cầm hoặc dùng ngâm rượu uống để tăng cường sức khỏe...

Vì vậy, để phòng, chống hiệu quả tình trạng trồng cây thuốc phiện trái phép, đòi hỏi các cơ quan chức năng và nhất là cấp ủy, chính quyền cơ sở cần phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở thôn, bản và cán bộ, hội viên các tổ chức đoàn thể (đặc biệt là đội ngũ nhân viên y tế cơ sở và giáo viên những trường

học) trong việc tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ tác hại của ma túy nói chung, không trồng cây thuốc phiện nói riêng. Các huyện, xã có thể nghiên cứu, phân công cụ thể cán bộ, đảng viên phụ trách từng địa bàn hoặc nhóm hộ gia đình để gắn trách nhiệm tuyên truyền, vận động, đồng thời giúp đỡ để các gia đình phát triển kinh tế, không vi phạm pháp luật. Cùng với đó, các địa phương phải có giải pháp thiết thực để từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, dần xóa bỏ những phong tục, tập quán, suy nghĩ lạc hậu. Như chia sẻ kinh nghiệm của đồng chí Vừ A Hùng, Phó chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa: Để nhân dân khu vực biên giới xóa bỏ tình trạng trồng và sử dụng cây thuốc phiện thì bên cạnh việc kiên trì làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, các cấp chính quyền và lực lượng chức năng cần triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế để thoát nghèo. Giúp đồng bào có cuộc sống ổn định, nếp sống văn hóa chính là giải pháp căn cơ để phòng, chống các tệ nạn, vi phạm pháp luật.

### **007. HOÀI LINH/ ĐIỆN BIÊN: TÌM THẤY THI THỂ HAI CHÁU BÉ ĐUỐI NƯỚC SAU GẦN 48 GIỜ// Câu chuyện Pháp luật.- Số 820.- Ngày 6/9/2022 - Tr.10**

Trước đó, vụ việc đuối nước, mất tích xảy ra vào trưa ngày 2/9, tại khu vực thác nước bản Pa Xa Lào, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên. Nạn nhân là cháu Lò Thị Bảo Th. (SN 2008), trú tại bản Phăng, Mường Phăng (TP. Điện Biên Phủ) và Lò Thùy L. (SN 2008), trú tại bản Mớ, xã Noong Hẹt (huyện Điện Biên).

Sau hơn một ngày xảy ra tai nạn, đến 22 giờ đêm 3/9, thi thể cháu Lò Thùy L. đã được tìm thấy tại vị trí cách nơi xảy ra đuối nước khoảng 30m. Tiếp tục đến 3 giờ 30 phút rạng sáng 4/9, thi thể cháu Lò Thị Bảo Th. được tìm thấy.

Đến 5 giờ, công tác tìm kiếm kết thúc. Hiện các lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể hai cháu cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương.

### **008. LÊ LAN - NGUYỄN NGA/ HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG Ở TUẦN GIÁO// Nhân dân.- Số 24437.- Ngày 27/9/2022 - Tr.6**

**Được hưởng công chăm sóc, bảo vệ từ dịch vụ môi trường rừng, đời sống người dân bốn xã: Ta Ma, Phình Sáng, Mường Khong, Pú Xi thuộc huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đã ngày càng ổn định. Nhờ đó, người dân cũng nêu cao trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc rừng; ý thức của người dân được nâng cao, bên cạnh đó còn góp phần tạo sinh kế, giúp người dân có thêm thu nhập cải thiện cuộc sống, thêm gắn bó với rừng.**

Ông Phạm Quốc Huy, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo cho biết: Trước đây, tình trạng phá rừng làm nương, khai thác lâm sản tại bốn xã: Ta Ma, Phình Sáng, Mường Khong, Pú Xi (huyện Tuần Giáo) xảy ra thường xuyên; các vụ cháy rừng do bà con đốt nương làm rẫy xảy ra liên tục, diện tích xâm canh xâm cư vào đất rừng lớn khiến diện tích rừng bị thu hẹp. Nhưng từ khi rừng được giao khoán đến từng cộng đồng ban quản lý, bảo vệ, người dân được hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng thì ý thức chăm sóc, bảo vệ rừng của người dân đã được nâng lên rõ rệt.

Bởi vậy, mấy năm gần đây trên địa bàn không xảy ra cháy rừng, diện tích rừng được giao luôn được quản lý bảo vệ tốt, tình trạng vi phạm Luật Quản lý, bảo vệ rừng giảm đáng kể; diện tích rừng đủ điều kiện chi trả dịch vụ môi trường rừng ngày càng tăng. Riêng năm nay tăng lên 274,835ha so với năm trước (từ 8.064,641ha lên 8.339,476ha).

Để đạt được những kết quả tích cực nêu trên, thời gian qua Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo đã chú trọng tuyên truyền giá trị, lợi ích mà rừng đem lại, từ đó giúp người dân thay đổi ý thức, thói quen sản xuất phụ thuộc, hủy hoại rừng. Làm theo cách đó, trong sáu tháng đầu năm 2022, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo đã tổ chức 23 cuộc họp tại 11 bản với hàng nghìn lượt người tham gia để tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, các chính sách pháp luật về lâm nghiệp, hướng dẫn các cộng đồng sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng hiệu quả, đúng quy định. Bên cạnh đó, công tác phối hợp tuần tra, kiểm tra rừng cũng được đơn vị tăng cường triển khai...

Là một trong những cộng đồng bản làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, những năm qua bản Háng Chua, xã Ta Ma bảo vệ tốt hơn 700ha rừng phòng hộ để được hưởng công hơn 400 triệu đồng từ dịch vụ môi trường rừng. Trưởng bản Háng Chua, anh Hạng A Tàng, vui vẻ chia sẻ: Sau mỗi đợt nhận chi trả dịch vụ môi trường rừng, bản đều tổ chức họp và thống nhất trích lại một phần vào Quỹ cộng đồng để phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng của bản, số còn lại chia cho các hộ dân trong bản. Từ khi có chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, người dân rất phấn khởi. Đây chính là nguồn động viên để người dân tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng.

Nói thêm về hiệu quả công tác bảo vệ rừng ở bản Háng Chua, anh Giàng A Trứ cho biết: Năm qua, gia đình tôi được nhận hơn hai triệu đồng từ tiền công chăm sóc bảo vệ rừng. Số tiền này giúp gia đình mua sắm được thêm nhiều máy móc như máy phay, máy cắt.. phục vụ chăn nuôi, sản xuất. Có năm nhận được tiền thì gia đình tôi tiết kiệm để đầu tư con giống tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế.

Nguồn lợi thiết thực từ dịch vụ môi trường rừng những năm qua đã tạo động lực để người dân làm tốt hơn vai trò, trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, góp phần tăng thu nhập, tạo động lực để người dân gắn bó với rừng, từng bước thay đổi nhận thức của người dân về vai trò và tác dụng của rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng hàng năm, cải thiện nguồn nước, môi trường sống. Qua đó giúp giảm đáng kể tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép trên địa bàn.

Để quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng rừng được giao, tăng tỷ lệ che phủ rừng hàng năm và phát huy hơn nữa hiệu quả của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, Giám đốc Phạm Quốc Huy nhân mạnh: Thời gian tới, Ban sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp chính quyền địa phương, các cộng đồng nhận khoán thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng; tích cực tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ rừng, các quy định liên quan công tác bảo vệ rừng đến mọi người dân; tiếp tục trang bị và tổ chức cắm các bảng khu vực rừng bảo vệ, biển báo cấm chặt phá rừng, biển cấm lửa ở những nơi có nguy cơ xảy ra cháy rừng, các khu vực giáp ranh giữa các bản, giữa đất nương luân

canh với rừng tránh tình trạng phá rừng làm nương, khai thác gỗ trái phép; hoàn thiện việc xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng; rà soát diện tích rừng tăng thêm trong phân đất lâm nghiệp chưa có rừng tại các xã trong khu vực đất lâm nghiệp giao cho các cộng đồng quản lý bảo vệ để tăng độ che phủ rừng trong phần diện tích được giao của đơn vị và các cộng đồng...

**009. QUỲNH ANH/ HUYỆN MƯỜNG CHÀ, TỈNH ĐIỆN BIÊN: BIỂU DƯƠNG NCT LÀM KINH TẾ GIỎI GIAI ĐOẠN 2017-2022// Người cao tuổi.- Số 183.- Ngày 14/9/2022 - Tr.5**

Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi huyện Mường Chà diễn ra vào thời điểm các tổ chức chính trị - xã hội và Hội NCT sôi nổi hưởng ứng “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” năm 2022, biểu dương, khen thưởng những cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực làm kinh tế, khẳng định quyết tâm của tổ chức Hội và NCT tham gia tích cực vào sự đổi mới và phát triển của huyện.

Sau 5 năm củng cố, xây dựng tổ chức Hội, đến nay huyện Mường Chà có Ban đại diện Hội NCT, 12 Hội cơ sở, 104 chi hội, 1 tổ hội với 2.662 hội viên trong tổng số 2.944 NCT, đạt tỉ lệ 90,42%.

Từ năm 2017 đến nay, Hội NCT huyện luôn bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Gắn với quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam về chăm lo đời sống hội viên và động viên NCT tham gia phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng.

Hàng năm, Ban đại diện Hội NCT huyện phối hợp chặt chẽ với các ngành chuyên môn mở lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi đạt hiệu quả cao như xã Na Sang, Sa Lông, Nậm Nèn. Tạo nguồn vốn giúp hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động như cung cấp thông tin về chính sách ưu đãi, hỗ trợ vốn cho người nghèo, thành lập các tổ hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách... Ngoài ra, các cấp Hội còn tổ chức lao động, quyên góp quỹ để chăm sóc hỗ trợ NCT nghèo, hoàn cảnh khó khăn, điển hình là Hội NCT Thị Trấn, xã Mường Mươn cho hội viên vay vốn, tạo việc làm cho hàng trăm lao động; tham mưu với cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện cho hội viên được nhận khoán, thầu ao, hồ, đất đai, đồi núi trọc, làm trang trại, nhà xưởng, cửa hàng dịch vụ... từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của hội viên.

Kết quả phong trào thi đua NCT làm kinh tế giỏi 5 năm qua, toàn huyện có 40 hội viên thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên (đã trừ chi phí), 61 hội viên có thu nhập từ 30 triệu đồng/năm. Năm 2022 có 4 doanh nghiệp, 39 mô hình kinh tế trang trại, gia trại, 1 hợp tác xã do NCT phụ trách, tạo ra số hàng hóa không nhỏ góp phần nâng cao đời sống cho hội viên và Nhân dân, tập trung ở các xã Sa Lông, Na Sang, Ma Thì Hồ, Mường Mươn, Nậm Nèn, Thị trấn... Kết quả trên đã góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo là NCT xuống còn 4,12% (thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh), nâng hộ khá, giàu từ 53,73% năm 2017 lên 66,7% năm 2022.

Tại Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu ghi nhận, đánh giá cao thành tích của cán bộ, hội viên NCT góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của huyện. Nhân dịp này, UBND huyện tặng Giấy khen và phần thưởng cho 15 hội viên NCT có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “NCT làm kinh tế giỏi lần thứ II, giai đoạn 2017-2022”.

Phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng”, thời gian tới, Hội NCT huyện tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tuyên truyền sâu rộng trong tổ chức Hội và hội viên NCT về phong trào phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng, vai trò, hiệu quả của các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, hợp tác xã, doanh nghiệp NCT. Tích cực bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, có nhiều hoạt động thiết thực trong “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” với chủ đề “Cùng chung tay giúp đỡ chăm sóc NCT hoàn cảnh khó khăn” năm 2022.

## **010. THIÊN HƯƠNG/ ÁP DỤNG KỸ THUẬT, “LÊN ĐỜI” HẠT GẠO MỪNG THANH// Nông thôn ngày nay.- Số 151.- Ngày 22/9/2022 - Tr. 8+9**

**Trung du miền núi phía Bắc nhiều sản phẩm lúa gạo đặc sản nổi tiếng như Bắc Thơm Điện Biên, Ség Cù Mừng Thanh, gạo Mừng Lò,... Tuy nhiên, do sản xuất manh mún nên thu nhập của người trồng lúa còn thấp, cây lúa ngày càng bị cạnh tranh gay gắt với các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao...**

Để nâng cao giá trị các giống lúa gạo đặc sản, cũng như giúp người trồng lúa tăng thu nhập, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp Sở NNPTNT Điện Biên tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp chủ đề "Nâng cao chất lượng, giá trị lúa gạo cánh đồng Mừng Thanh tỉnh Điện Biên".

### **Đẩy mạnh liên kết sản xuất, áp dụng tiến bộ kỹ thuật**

Là vựa lúa lớn nhất khu vực Tây Bắc với diện tích trên 140km<sup>2</sup>, cánh đồng Mừng Thanh với điều kiện tự nhiên thuận lợi, đã đem lại nguồn lương thực dồi dào. Để tạo ra thương hiệu gạo thơm ngon nổi tiếng như hiện nay là một quá trình trau dồi kinh nghiệm và thay đổi tư duy sản xuất của người dân. Đáng chú ý, từ năm 2015 đến nay, một số mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa gạo đã hình thành, đem lại những kết quả đáng kể với sự tham gia của Trung tâm Khuyến nông, các doanh nghiệp, hợp tác xã..., điển hình là dự án "Xây dựng mô hình thâm canh lúa chất lượng cao và liên kết tiêu thụ sản phẩm tại một số tỉnh miền núi phía Bắc" triển khai tại Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Sơn La, Hà Giang.

Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, 100% nông hộ đã áp dụng rất tốt vào các kỹ thuật canh tác 3 giảm 3 tăng với các mô hình trồng lúa Ség Cù, Già Dui, Bắc Thơm... Kết quả các mô hình cho thấy lượng giống giảm từ 11,1 - 67,7%; lượng thuốc bảo vệ thực vật giảm từ 8,3 - 66,7%; năng suất lúa đạt 48 - 59,2 tạ/ha, vượt 7 - 13,8 tạ/ha so với sản xuất theo truyền thống, qua đó giúp bà con có lợi nhuận cao hơn từ 21 - 53,5%.

Mấy năm gần đây, gia đình anh Lò Đức Hạnh, đội 15, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên đã đưa vào sản xuất các giống lúa chất lượng cao như Ség Cù, Bắc Thơm

7. Từ khi tham gia mô hình một giống, được tiếp cận, sử dụng máy cấy thì năng suất, chất lượng lúa gạo của gia đình được nâng lên đáng kể, giảm hẳn lúa tạp.

Được biết, mô hình một giống tại xã Thanh Xương thu hút gần 100 hộ dân tham gia với tổng diện tích khoảng 20ha. Mô hình được chia làm hai khu, chủ yếu cấy 2 giống chất lượng cao là Sóng Cù và Nam Hương 4. Người dân áp dụng đồng loạt các biện pháp kỹ thuật trên toàn diện tích ngay từ đầu vụ như: Cấy tập trung bằng máy, bón phân, điều tiết nước, phun thuốc bảo vệ thực vật... Tỷ lệ lúa lẫn, cỏ dại giảm tới gần 90% so với diện tích ngoài mô hình; cây lúa sinh trưởng đều, trổ bông tập trung.

### **3 nhóm giải pháp nâng cao giá trị lúa gạo**

**Bà Hạ Thúy Hạnh (thứ 2 từ trái sang) - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia khẳng định, Điện Biên là tỉnh có nhiều điều kiện và tiềm năng để phát triển lúa gạo chất lượng cao theo hướng hàng hóa. Để khai thác tốt tiềm năng này tỉnh cần đầu tư thêm các giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường tập huấn cho bà con**

Tại Diễn đàn "Nâng cao chất lượng, giá trị lúa gạo cánh đồng Mường Thanh tỉnh Điện Biên", chuyên gia Viện Khoa học Kỹ thuật Nông - Lâm nghiệp miền núi phía Bắc đã chỉ rõ lợi thế riêng biệt của lúa gạo sản xuất trên cánh đồng Mường Thanh, đó chính là thương hiệu gạo Điện Biên nổi tiếng; nguồn lao động dồi dào có kinh nghiệm trồng lúa đặc sản, lại thường xuyên được tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật.

Tuy nhiên, cũng như nhiều tỉnh khác trong khu vực miền núi phía Bắc, sản xuất lúa gạo trên cánh đồng Mường Thanh - Điện Biên đang chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu khắc nghiệt; phương thức sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, lạc hậu, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng, giá trị gạo Điện Biên.

Đồng tình với đánh giá của chuyên gia Viện Khoa học Kỹ thuật nông - lâm nghiệp miền núi phía Bắc, cán bộ nông nghiệp huyện Điện Biên dẫn chứng: Mỗi gia đình sản xuất 2.900m<sup>2</sup> lúa trên cánh đồng Mường Thanh thì mỗi tháng thu nhập chỉ đạt 740.000 đồng. Mức thu nhập này là rất thấp, nguyên nhân chính là do chi phí đầu vào cao, giá sản phẩm bán ra thường thấp và không ổn định...

Khắc phục thực trạng này, đồng thời nâng cao chất lượng, giá trị lúa gạo trên cánh đồng Mường Thanh, tại hội thảo, các chuyên gia đã nêu lên 3 nhóm giải pháp gồm: chính sách; kỹ thuật; cơ sở hạ tầng sản xuất. Trong đó cần chú trọng xây dựng vùng chuyên canh sản xuất lúa gạo chất lượng cao tại các xã vùng lòng chảo (cánh đồng Mường Thanh); đảm bảo thực hiện đồng bộ các hoạt động theo quy trình 7 khâu liên hoàn: Canh tác - Thu hoạch - Chế biến - Đóng gói - Bảo quản - Vận chuyển - Tiêu thụ.

Việc xây dựng hạ tầng cơ sở vùng chuyên canh sản xuất cần thực hiện 3 nội dung trọng tâm: Dồn điền đổi thửa, kiên cố hóa kênh thủy lợi nội đồng; hỗ trợ xây dựng kho bảo quản, dây chuyền chế biến sau thu hoạch.

Phát biểu tại Diễn đàn, bà Hạ Thúy Hạnh – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia khẳng định, Điện Biên là tỉnh có nhiều điều kiện và tiềm năng để phát triển lúa gạo chất lượng cao theo hướng hàng hóa. Để khai thác tốt tiềm năng này,

tỉnh cần đầu tư thêm các giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường tập huấn cho bà con nông dân kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến. Hạn chế việc đốt rơm rạ, sử dụng rơm rạ sau thu hoạch để sản xuất phân bón, sản xuất nấm ăn...

Cùng với đó bà Hạnh đề nghị tăng cường công tác khuyến nông, đặc biệt là thông tin tuyên truyền, xây dựng mô hình khuyến nông; Thúc đẩy liên kết, tiêu thụ, xúc tiến thương mại và phát triển thị trường sản phẩm, xây dựng chuỗi cung ứng lúa gạo an toàn...

#### **011. N.ANH/ UNESCO VINH DANH THỰC HÀNH THEN CỦA NGƯỜI TÀY, NÙNG, THÁI// Pháp luật Việt Nam.- Số 249.- Ngày 6/9/2022 - Tr.13**

Tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lễ đón Bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam - ông Christian Manhart nhấn mạnh, Then là một thực hành nghi lễ không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam, phản ánh các quan niệm về con người, thế giới tự nhiên và vũ trụ. Các lễ Then diễn tả hành trình Thầy Then (Ông Then, Bà Then) dâng lễ vật và thỉnh cầu trong lễ: cầu an, chữa bệnh, cầu mùa, chúc mừng năm mới. thông qua điệu hát và chơi đàn tính.

Di sản Then gắn kết cộng đồng, đề cao tôn trọng đa dạng văn hóa, khuyến khích đối thoại giữa các cá nhân, các cộng đồng và các dân tộc khác nhau vì sự khoan dung, tình yêu và lòng bác ái đúng theo tôn chỉ và mục tiêu của Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO. Đây là sự ghi danh xứng đáng. UNESCO ghi nhận sự cam kết của Việt Nam và nghệ nhân bảo tồn và phát huy di sản Then.

11 tỉnh có di sản Then nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại gồm: Tuyên Quang, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai.

#### **012. HÀ KHÁNH/ THƯ VIỆN TỈNH ĐIỆN BIÊN TÍCH CỰC ĐƯA VĂN HÓA ĐỌC VỀ CƠ SỞ// Quân đội nhân dân.- Số 22056.- Ngày 6/9/2022 - Tr.5**

**Nhằm bổ sung kịp thời các kiến thức hữu ích cho người đọc, thời gian qua, Thư viện tỉnh Điện Biên đã tổ chức xe thư viện lưu động đa phương tiện phục vụ lưu động, tặng sách hạt nhân và luân chuyển sách, báo tại các địa phương. Hoạt động này góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân.**

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, từ đầu năm 2022 đến nay, Thư viện tỉnh Điện Biên đã làm tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên; bổ sung hơn 9.100 bản sách (đạt 101% kế hoạch được giao), hơn 100 loại báo và tạp chí (đạt 100% kế hoạch được giao); trao đổi 60 số báo xuân với các thư viện, tỉnh, thành phố trong cả nước;

cấp hơn 3.000 thẻ bạn đọc, trong đó có hơn 2.180 thẻ dành cho thiếu nhi. Kết quả ghi nhận khả quan khi có 145.648 lượt bạn đọc sử dụng tài liệu thư viện; luân chuyển được hơn 366.500 lượt sách, báo; gần 50.000 lượt bạn đọc truy nhập cơ sở dữ liệu thư viện điện tử. Ngoài ra, thư viện cũng duy trì thường xuyên 18 số video trong Chuyên mục “Sách và cuộc sống” trên website của đơn vị, phát hành 9 số điểm báo (mỗi số hơn 60 cuốn điểm báo “Điện Biên qua báo chí Trung ương”); tổ chức trưng bày 19 cuộc triển lãm theo chuyên đề và giới thiệu sách mới trong các dịp kỷ niệm của đất nước và tỉnh Điện Biên với số lượng sách, báo lớn và nội dung phong phú về lịch sử, quê hương, đất nước, con người, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng Tháng Tám... Cũng từ đầu năm đến giữa tháng 8-2022, Thư viện tỉnh Điện Biên đã thực hiện hơn 50 chuyến luân chuyển sách, phục vụ lưu động tới các điểm trường học, đơn vị Bộ đội Biên phòng và trao hơn 6.500 bản sách hạt nhân tặng các đơn vị phối hợp.

Chúng tôi theo các cán bộ, nhân viên Thư viện tỉnh Điện Biên đến Trại giam Nà Tấu (thuộc Cục C10, Bộ Công an) để bàn giao 300 bản sách luân chuyển và trao 500 bản sách tặng tủ sách, thư viện của trại. Đây là những bản sách, tài liệu có nội dung thuộc các lĩnh vực văn hóa, giải trí, chính trị-pháp luật, đất nước, con người Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ... nhằm đáp ứng nhu cầu đọc của cán bộ, chiến sĩ và phạm nhân thuộc Trại giam Nà Tấu. Đây là hoạt động trong chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Điện Biên với Trại giam Nà Tấu thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện trong trại giam, giai đoạn 2020-2025.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Vũ Thế Chuyên, Giám thị Trại giam Nà Tấu cho biết: “Hầu hết các phạm nhân do trại quản lý là người dân tộc thiểu số trên địa bàn nên nhận thức, hiểu biết về pháp luật của họ còn hạn chế. Việc luân chuyển và bổ sung các loại sách, báo góp phần vào công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, giúp họ bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức về pháp luật và các lĩnh vực của đời sống xã hội khi tái hòa nhập cộng đồng”.

Trước đó, vào dịp kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 / 3-3-2022), Thư viện tỉnh đã trao 4.000 bản sách, báo tặng tủ sách 17 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên. Các tài liệu này bao gồm sách thuộc các lĩnh vực như: Lịch sử, chính trị, văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, pháp luật... Đây là hoạt động nằm trong Chương trình phối hợp giữa Sở VHTTDL tỉnh với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên về việc “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên các tuyến biên giới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2020-2022”. Việc làm này nhằm góp phần xây dựng đời sống văn hóa, đưa văn hóa về cơ sở, trong đó có phong trào xây dựng các tủ sách phục vụ nhu cầu đọc sách, báo của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và đồng bào các dân tộc thiểu số tuyến biên giới trên địa bàn tỉnh.

Có mặt tại phòng đọc Thư viện tỉnh Điện Biên, chúng tôi ghi nhận các loại sách được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, bảo đảm khoa học, linh động, dễ tìm. Tâm sự với chúng tôi, em Phạm Thị Thu Huyền, học sinh lớp 12C2, Trường THPT TP Điện Biên Phủ, nói: “Phòng đọc ở đây rất thoáng mát, yên tĩnh. Hễ có thời gian hoặc không có lịch học, em luôn đến đây đọc tài liệu. Các nhân viên phòng đọc phục vụ bạn đọc rất chu đáo, nhiệt tình”.



Theo ông Mai Thế Mạnh, Giám đốc Thư viện tỉnh Điện Biên, thời gian tới, Thư viện tỉnh tiếp tục làm tốt công tác chuyên môn, chủ động triển khai các biện pháp xử lý nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác thư viện. Thư viện tỉnh tăng cường công tác quản lý trang thông tin điện tử, công tác chuyên môn trên phần mềm, từng bước thực hiện hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số trong công tác thư viện nhằm nâng cao chất lượng văn hóa đọc của bạn đọc trong thời đại số.

### **013. ANH VĨ/ TĂNG CƯỜNG QUẢNG BÁ, XÚC TIẾN MÙA CAO ĐIỂM// Văn hóa.- Số 3782.- Ngày 30/9/2022 - Tr.6**

**Bắt đầu vào mùa cao điểm khách quốc tế và mùa du lịch Tết, các địa phương và doanh nghiệp tăng cường các hoạt động quảng bá, xúc tiến điểm đến, liên kết hợp tác phát triển ở trong và ngoài nước.**

Cùng với đó, nhiều chương trình khảo sát, liên kết phát triển du lịch được tổ chức nhằm xây dựng sản phẩm, tour, tuyến du lịch mới đáp ứng nhu cầu của thị trường.

#### **Hợp tác phát triển du lịch Việt Nam - Lào**

Trong khuôn khổ Chương trình “Ngày hội giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, năm 2022”, từ ngày 30.9 - 3.10, Tổng cục Du lịch phối hợp với Sở VHTTDL Điện Biên tổ chức Chương trình khảo sát sản phẩm du lịch tỉnh Điện Biên. Sau khi khảo sát các điểm đến tiêu biểu nhất của Điện Biên, đoàn sẽ tham dự Hội thảo liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào năm 2022 và tham gia chương trình giao lưu, kết nối văn hóa, du lịch giữa đại biểu, doanh nghiệp du lịch các tỉnh, thành của nước bạn Lào và Việt Nam.

Hội thảo liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào năm 2022 do UBND tỉnh Điện Biên phối hợp với Tổng cục Du lịch tổ chức ngày 2.10. Ông Vũ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết: “Hội thảo là hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Ngày hội với mục đích nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào. Hội thảo là dịp để cơ quan quản lý 2 nước và doanh nghiệp du lịch thảo luận về tiềm năng, cơ hội và định hướng liên kết phát triển du lịch vùng biên giới; kinh nghiệm hợp tác giữa các địa phương của hai nước; đầu tư phát triển du lịch biên giới...”.

Tại Hội thảo, lãnh đạo Viện nghiên cứu phát triển du lịch sẽ trình bày tham luận đánh giá tiềm năng, cơ hội và định hướng liên kết, phát triển du lịch tại khu vực biên giới Việt Nam- Lào. Phó cục trưởng Cục Phát triển du lịch (Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào) sẽ giới thiệu tiềm năng và định hướng hợp tác, xúc tiến, quảng bá thu hút khách đến khu vực biên giới Lào - Việt Nam. Đại diện cơ quan quản lý du lịch 2 nước, doanh nghiệp du lịch sẽ thảo luận về vai trò điều phối của các cơ quan du lịch địa phương cho hợp tác liên kết giữa các doanh nghiệp 2 bên; liên kết giữa các doanh nghiệp trong xây dựng sản phẩm và xúc tiến, quảng bá thu hút khách tới du lịch biên giới; đánh giá sản phẩm du lịch của các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào dưới góc nhìn doanh nghiệp.

#### **Nhiều địa phương vào cuộc**

Nhằm giới thiệu, quảng bá điểm đến và sản phẩm du lịch, dịch vụ của tỉnh Ninh Thuận tới các nhà đầu tư du lịch, doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội, từ ngày 30.9 đến hết ngày 2.10, tỉnh Ninh Thuận tổ chức “Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận” tại Hà Nội năm 2022. Hoạt động này hứa hẹn đẩy mạnh công tác liên kết, hợp tác phát triển du lịch Ninh Thuận với thị trường trọng điểm Hà Nội; đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận; thu hút khách du lịch, góp phần tăng trưởng ngành Du lịch tỉnh Ninh Thuận.

Trong khuôn khổ sự kiện, tỉnh Ninh Thuận sẽ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Ninh Thuận và Công ty cổ phần Hàng không Vietjet; ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa Sở VHTTDL Ninh Thuận và Sở Du lịch Hà Nội; ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận với Hiệp hội Du lịch Hà Nội và các địa phương; ký kết chương trình hợp tác giữa Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận và Hội Doanh nhân trẻ Hà Nội về hợp tác phát triển du lịch và quảng bá sản phẩm du lịch; ký kết chương trình hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận với Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam, Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế Pegas Việt Nam về khai thác thị trường khách Nga về Ninh Thuận năm 2023.

Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội có nhiều hoạt động đặc sắc như: Biểu diễn nghệ thuật hát, múa; giới thiệu nhạc cụ và giao lưu, hướng dẫn múa truyền thống, hướng dẫn nghệ thuật làm gốm Bàu Trúc, dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp; trưng bày ảnh đẹp về du lịch, văn hóa, danh lam thắng cảnh của Ninh Thuận... Bên cạnh đó, Ngày Văn hóa - Du lịch Ninh Thuận năm 2022 còn có 50 gian hàng trưng bày, giới thiệu về sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP, sản phẩm du lịch, ẩm thực của tỉnh đến du khách.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam cho biết, Ngày Văn hóa - Du lịch Ninh Thuận năm 2022 là một trong những sự kiện quan trọng nhằm cụ thể hóa hợp tác giữa Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận với Thành ủy và UBND TP Hà Nội trên lĩnh vực văn hóa và du lịch. Quảng bá nét đẹp văn hóa các dân tộc tỉnh Ninh Thuận, sản phẩm du lịch, sản phẩm đặc thù của tỉnh Ninh Thuận đến với người dân Hà Nội và du khách cả nước. Qua đó, nhằm giới thiệu, quảng bá và tôn vinh văn hóa, du lịch Ninh Thuận đến với người dân Thủ đô nói riêng và người dân cả nước nói chung.

Từ ngày 1-4/10, Hội Du lịch Cộng đồng Việt Nam phối hợp với Sở VHTTDL Cao Bằng, UBND các huyện Trùng Khánh, Bảo Lạc, Nguyên Bình (Cao Bằng) tổ chức chương trình khảo sát “Ngắm mùa vàng ở Non nước Cao Bằng” nhằm xây dựng sản phẩm du lịch mới với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp du lịch trên cả nước và đại diện các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương. Trong quá trình khảo sát, đoàn sẽ tổ chức các tọa đàm, trao đổi với lãnh đạo các huyện nói trên về xây dựng sản phẩm du lịch mới, đào tạo nguồn nhân lực, hình thành các mô hình du lịch điểm, quảng bá xúc tiến du lịch, thúc đẩy truyền thông tích cực về điểm đến Cao Bằng... Đồng thời, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm phục hồi và phát triển du lịch Cao Bằng một cách toàn diện trong tương lai.

Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Việt Nam cho biết, hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch sẽ được Hiệp hội triển khai mạnh mẽ thời gian tới với việc tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng - VITM Danang 2022 (từ ngày 9 - 11/12/2022); khuyến khích các doanh nghiệp hội viên tham gia hội nghị xúc

tiền, quảng bá, hợp tác du lịch tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ; khảo sát liên kết xây dựng các tour du lịch với một số tỉnh Tây Bắc.

**014. THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐIỆN BIÊN: ĐÔN ĐỐC, ĐẢM BẢO HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2022// Pháp luật Việt Nam.- Số 255.- Ngày 12/9/2022 - Tr.16**

Cục THADS tỉnh Điện Biên cho biết, 11 tháng năm 2022, Cục đôn đốc quyết liệt chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và áp dụng các giải pháp phù hợp để đảm bảo tiến độ nhằm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Cục đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng Quy trình tổ chức thi hành án trong nội bộ cơ quan THADS, Quy trình theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) và quy định của pháp luật có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành án; duy trì công tác phối hợp với các cơ quan tổ tụng và các cơ quan có liên quan trong hoạt động THADS, kịp thời phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành án, thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THADS, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về THADS, theo dõi THAHC, tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến trong THADS và các phần mềm được cấp.

**015. ĐỨC HOÀNG/ VÌ SAO PHÓ CHỦ TỊCH UBND TP. ĐIỆN BIÊN PHỦ BỊ BẮT?// Tiền Phong.- Số 266.- Ngày 23/9/2022 - Tr.11**

**Ngày 22/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ, về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” quy định tại khoản 3 Điều 230 Bộ luật Hình sự.**

Trước đó, 25/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên cũng khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Vân, Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai TP Điện Biên Phủ về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 1, Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Ông Nguyễn Tuấn Anh bị nhận định liên quan sai phạm trong đền bù, tái định cư tại Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp cảng hàng không Điện Biên. Sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên cũng thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của ông Tuấn Anh tại UBND TP Điện Biên Phủ và nhà riêng tại phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ.

Theo kết quả điều tra bước đầu, ông Nguyễn Tuấn Anh (SN 1977), được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ từ tháng 10/2018. Trong quá trình được giao nhiệm vụ chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư, xây dựng, nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên, ông Nguyễn Tuấn Anh đã chỉ đạo việc lập, ký phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 31 và đợt 66 với diện tích đất bị thu hồi của Công ty Cổ phần chế biến Nông sản Điện Biên, vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai gây thiệt hại hơn 13 tỷ đồng của Nhà nước.

## **Loạt cán bộ liên quan**

Liên quan vụ án, ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên ban hành các quyết định khởi tố, bắt giam ông Phạm Trung Kiên (SN 1984), Phó Trưởng phòng Tài chính kế hoạch TP Điện Biên Phủ; Trần Xuân Mạnh (SN 1984), công chức Phòng Tài chính kế hoạch TP Điện Biên Phủ; Bùi Mạnh Cường (SN 1990), công chức Phòng TN&MT TP Điện Biên Phủ cũng về tội danh này.

Quá trình xác định, Phạm Trung Kiên và Trần Xuân Mạnh trong quá trình được giao nhiệm vụ thẩm định phương án bồi thường đợt 31 để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp cảng hàng không Điện Biên, dù nắm vững các quy định của Nhà nước, nhưng 2 bị can vẫn thẩm định và trình đề nghị phê duyệt phương án bồi thường đợt 31 trong khi hồ sơ lập phương án không đảm bảo về quy trình lập phương án, thiếu tài liệu chứng minh đối tượng được bồi thường, hỗ trợ, vi phạm quy định của pháp luật về đất đai gây thiệt hại hơn 6,8 tỷ đồng của Nhà nước.

Đối với Bùi Mạnh Cường, là công chức Phòng TN&MT TP Điện Biên Phủ, quá trình được giao nhiệm vụ thẩm định phương án bồi thường đợt 66 để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp cảng hàng không Điện Biên. Mặc dù Cường nắm vững các quy định về lập, thẩm định, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, nhưng vẫn thẩm định, trình ký phê duyệt phương án bồi thường đợt 66 trong khi hồ sơ lập phương án không đảm bảo về quy trình lập phương án, thiếu tài liệu chứng minh đối tượng được bồi thường; trình phê duyệt phương án không báo cáo lãnh đạo Phòng TN&MT. Hành vi vi phạm quy định của pháp luật về đất đai của Cường đã gây thiệt hại gần 6,2 tỷ đồng của Nhà nước.

Được biết, năm 2021, Thanh tra tỉnh Điện Biên chỉ ra hàng loạt sai phạm của UBND TP Điện Biên Phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép san ủi, quản lý việc san ủi của các hộ gia đình trên địa bàn thành phố này.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.

## **016. P.V/ KHỞI TỐ, BẮT GIAM PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH TP ĐIỆN BIÊN PHỦ// Bảo vệ pháp luật.- Số 76.- Ngày 23/9/2022 - Tr.5**

**VKSND tỉnh Điện Biên vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Trung Kiên, SN 1984, Phó Trưởng phòng Tài chính kế hoạch TP Điện Biên Phủ để điều tra về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" quy định tại khoản 3 Điều 230 Bộ luật hình sự".**

Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam với Kiên có Trần Xuân Mạnh, SN 1984, công chức Phòng Tài chính kế hoạch TP Điện Biên Phủ; Bùi Mạnh Cường, SN 1990, công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Điện Biên Phủ.

Theo đó, Phạm Trung Kiên và Trần Xuân Mạnh trong quá trình được giao nhiệm vụ thẩm định phương án bồi thường đợt 31 để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp cảng hàng không tỉnh Điện Biên, mặc dù nắm vững các quy định về lập, thẩm định, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà

nước thu hồi đất nhưng hai bị can vẫn thẩm định và trình đề nghị phê duyệt phương án bồi thường đợt 31 trong khi hồ sơ lập phương án không đảm bảo về quy trình lập phương án, thiếu tài liệu chứng minh đối tượng được bồi thường, hỗ trợ, vi phạm quy định của pháp luật về đất đai gây thiệt hại hơn 6,8 tỉ đồng của Nhà nước.

Đối với Bùi Mạnh Cường, là công chức Phòng Tài nguyên và môi trường TP Điện Biên Phủ, quá trình được giao nhiệm vụ thẩm định phương án bồi thường đợt 66 để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp cảng hàng không tỉnh Điện Biên, mặc dù nắm vững các quy định về lập, thẩm định, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất nhưng Cường vẫn thẩm định, trình ký phê duyệt phương án bồi thường đợt 66 trong khi hồ sơ lập phương án không đảm bảo về quy trình lập phương án, thiếu tài liệu chứng minh đối tượng được bồi thường và trình phê duyệt phương án không báo cáo lãnh đạo phòng Tài nguyên và môi trường là vi phạm quy định của pháp luật về đất đai gây thiệt hại gần 6,2 tỉ đồng của Nhà nước.

Trước đó, 25/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Vân, Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai TP Điện Biên Phủ, về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 1, Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Năm 2021, Thanh tra tỉnh Điện Biên đã làm rõ hàng loạt tồn tại, sai phạm của UBND thành phố Điện Biên Phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép san ủi, quản lý việc san ủi của các hộ gia đình trên địa bàn TP Điện Biên Phủ.

Trần Thị Vân khi đó là Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND thành phố được giao nhiệm vụ kiêm phó giám đốc, phụ trách Trung tâm quản lý đất đai TP Điện Biên.

Liên quan đến công tác quản lý đất đai tại TP Điện Biên Phủ, từ lâu dư luận đã rất bức xúc. Ngày 17/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra xác minh.

Cơ quan CSĐT đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.

## **017. N.T.T/ VỚI CÁO BUỘC GÂY THIẾT HẠI HƠN 13 TỶ ĐỒNG, PHÓ CHỦ TỊCH TP. ĐIỆN BIÊN PHỦ ĐỐI DIỆN MỨC ÁN NÀO?// Đời sống và pháp luật.- Số 231.- Ngày 26/9-1/10/2022 - Tr.16**

**Với cáo buộc Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, gây thiệt hại hơn 13 tỷ đồng cho Nhà nước, Phó Chủ tịch UBND TP. Điện Biên Phủ vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.**

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND TP. Điện Biên Phủ để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Trước đó, ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên ban hành các Quyết định khởi tố, bắt giam Phạm Trung Kiên, Phó Trưởng phòng Tài chính kế hoạch; Trần Xuân Mạnh, công chức Phòng Tài chính kế hoạch và Bùi Mạnh Cường, công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Điện Biên Phủ, cũng về tội danh này.

Theo kết quả điều, ông Nguyễn Tuấn Anh (SN 1977), được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ từ tháng 10/2018.

Trong quá trình được giao nhiệm vụ chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư, xây dựng, nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên, ông Nguyễn Tuấn Anh đã chỉ đạo việc lập, ký phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 31 và đợt 66 với diện tích đất bị thu hồi của Công ty Cổ phần chế biến Nông sản Điện Biên, vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai gây thiệt hại hơn 13 tỷ đồng của Nhà nước.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.

Trao đổi với PV, Luật sư Trương Công Đức - Đoàn Luật sư TP.Hà Nội, cho biết: Đất đai là một nguồn tài nguyên quan trọng của quốc gia, là một loại tài sản đặc biệt. Đất đai là tài sản thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện quản lý và thực hiện quyền sở hữu. Các cá nhân, tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng, phục vụ sinh hoạt, sản xuất kinh doanh.

Để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, nhà nước cần phải thu hồi các diện tích đã giao cho các cá nhân, tổ chức sử dụng.

Đất là điều kiện đảm bảo cuộc sống, là công cụ lao động chủ yếu, quan trọng của tất cả người sử dụng đất. Việc thu hồi đất cần đảm bảo quyền lợi về tài sản, cũng như đảm bảo cuộc sống của người sử dụng đất có diện tích đất bị thu hồi.

Chính vì vậy, nhà nước ta có chính sách bồi thường, hỗ trợ đất, hỗ trợ tài sản cho người sử dụng đất có thể đảm bảo đời sống, tái đầu tư hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chính sách bồi thường, hỗ trợ cho người sử dụng đất được quy định cụ thể trong luật đất đai, các nghị định hướng dẫn của chính phủ, các thông tư hướng dẫn của các bộ ngành, các quy định hướng dẫn chi tiết cụ thể của từng địa phương. Đây là một chính sách đúng đắn, đảm bảo công bằng, đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hạn chế những tác động tiêu cực đến đời sống bình thường của người sử dụng đất.

“Tuy nhiên, trong thực tiễn thực hiện chính sách, có nhiều người đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình trong việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện sai chính sách của nhà nước, vi phạm các quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, không đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người có diện tích đất bị thu hồi. Hành vi này lần đầu tiên được hình sự hóa trong một điều luật cụ thể”, Luật sư Đức phát biểu.

Cùng trao đổi về vụ việc này, Luật sư Trần Văn Việt (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết: Tội phạm xâm phạm đến chính sách và các quy định của nhà nước về quản lý đất đai, xâm phạm đến sự hoạt động bình thường của các cơ quan nhà nước, xâm phạm đến quyền, lợi ích của nhà nước, của người sử dụng đất trong việc thu hồi đất.

Tội phạm này còn ảnh hưởng đến uy tín của nhà nước, làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào các chính sách, việc thực hiện các chính sách của nhà nước về thu hồi đất nói riêng, các chính sách quản lý kinh tế nói chung.

Về hình phạt, người thực hiện hành vi phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 230 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo đó, tùy thuộc vào mức độ gây thiệt hại, người thực hiện hành vi vi phạm có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù cao nhất lên đến 20 năm.

Trong trường hợp ông Nguyễn Tuấn Anh gây thiệt hại hơn 13 tỷ đồng của Nhà nước, có thể phải đối diện với mức án cao nhất lên tới 20 năm, quy định tại khoản 3, Điều 230 BLHS.

**018. HOÀNG PHONG/ BẮT GIAM TRƯỞNG THÔN LIÊN QUAN DỰ ÁN MỞ RỘNG SÂN BAY ĐIỆN BIÊN// Công an nhân dân.- Số 6273.- Ngày 30/9/2022.**

Liên quan đến việc mở rộng điều tra vụ án vi phạm về đất đai tại dự án mở rộng sân bay Điện Biên, ngày 29/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Điện Biên Phủ ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Văn Sinh là trưởng thôn Chế Biển, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên về tội tham ô tài sản.

Trước đó, ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Điện Biên Phủ nhận được tố giác của ông Vũ Tuấn Hải về việc: Năm 2021 UBND TP Điện Biên Phủ đã ra quyết định thu hồi và hỗ trợ bồi thường đối với 374,5m<sup>2</sup> đất của ông Hải để phục vụ Dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên (dự án sân bay). Tuy nhiên ông Vũ Tuấn Hải chưa nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ do bị ông Phạm Văn Sinh, trưởng thôn Chế Biển chiếm đoạt.

Qua kiểm tra, xác minh, cơ quan Công an đã làm rõ việc ông Phạm Văn Sinh có ý định chiếm đoạt tài sản của Nhà nước nên tự làm thủ tục để hợp thức hóa diện tích đất; lập khống tài liệu nộp cho tổ giải phóng mặt bằng và chiếm đoạt 41.700.760 đồng tiền hỗ trợ bồi thường 588,9m<sup>2</sup> đất không thuộc diện đền bù.

Xét thấy đủ căn cứ để chứng minh hành vi của Phạm Văn Sinh đã phạm vào tội tham ô tài sản, quy định tại Khoản 1, Điều 353, Bộ luật Hình sự, ngày 27.9.2022, Viện KSND TP Điện Biên Phủ đã yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Sinh.

Trước đó, ngày 22/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ.

Bị can Nguyễn Tuấn Anh bị bắt về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" quy định tại khoản 3 Điều 230 Bộ luật hình sự.

Ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can liên quan đến việc giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không tỉnh Điện Biên.

Các bị can Phạm Trung Kiên (SN 1984), Phó Trưởng phòng Tài chính kế hoạch TP Điện Biên Phủ; Trần Xuân Mạnh (SN 1984), công chức Phòng Tài chính kế hoạch TP Điện Biên Phủ; Bùi Mạnh Cường (SN 1990), công chức Phòng Tài

nguyên và Môi trường TP Điện Biên Phủ vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" quy định tại khoản 3 Điều 230 Bộ luật hình sự". Hành vi của các bị can đã gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng của Nhà nước.

## **019. VIẾT LAM/ NÓNG BỎNG CUỘC CHIẾN CHỐNG TỘI PHẠM MA TÚY QUA BIÊN GIỚI// An ninh biên giới.- Số 36.- Ngày 4/9/2022 - Tr.18**

**Hoạt động của các đường dây tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy từ khu vực Tam giác vàng qua Lào vào Việt Nam trên tuyến biên giới tỉnh Điện Biên thời gian qua vẫn diễn ra rất phức tạp. Các lực lượng chức năng, trong đó có BDBP đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.**

### **Những con số “biết nói”**

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, BDBP Điện Biên luôn chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đối với công tác phòng ngừa, BDBP Điện Biên đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức pháp luật cho nhân dân biên giới. Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung vào các quy định của Luật Biên giới quốc gia; Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Luật Phòng, chống ma túy... và các thủ đoạn phạm tội của tội phạm ma túy để bà con đề cao cảnh giác, phối hợp cùng lực lượng chức năng ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm ma túy.

Trên cơ sở đó, các đồn Biên phòng tăng cường hướng dẫn, tổ chức cho các tập thể, cá nhân ký cam kết, thực hiện các nội dung tự quản đường biên, mốc giới. Tính đến nay, trên địa bàn biên giới tỉnh Điện Biên đã có 100 tập thể, 3.634 gia đình và 12.907 cá nhân đăng ký tự quản 395,67km đường biên; 98 tập thể, 3.509 gia đình và 13.070 cá nhân đăng ký tự quản 146 mốc quốc giới, 10 công trình biên giới; 315 tổ với tổng số 2.188 thành viên đăng ký tự quản an ninh trật tự thôn, bản. BDBP Điện Biên còn chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền cơ sở và các cơ quan chức năng, để tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào như: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự xóm, bản khu vực biên giới”; “Nông dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự”; “Bản không tệ nạn xã hội”; “Bản, cụm dân cư văn hóa”... Do đó, BDBP Điện Biên luôn nhận được sự đồng thuận, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

**Đại tá Lê Bá Long, Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BDBP Điện Biên cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân biên giới, trong đó, trọng tâm là phân tích để người dân hiểu rõ thủ đoạn của tội phạm, không để chúng lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật. Cùng với đó, BDBP Điện Biên cũng chủ động, phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên xác lập các chuyên án đấu tranh với các đường dây tội phạm. Chú trọng trao đổi thông tin với lực lượng chức năng của các nước**



***láng giềng ở phía đối diện để nắm, có kế hoạch phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia”.***

Đặc biệt, BDBP Điện Biên đã xác lập nhiều chuyên án, mở nhiều đợt cao điểm đấu tranh trực diện với các đường dây tội phạm ma túy có quy mô lớn. Chỉ tính từ ngày 15/9/2021 đến ngày 15/8/2022, BDBP Điện Biên đã chủ trì, phối hợp đấu tranh, bắt giữ 149 vụ/187 đối tượng, thu giữ trên 124kg heroin; 1,1 triệu viên ma túy tổng hợp (tương đương 103,5kg); 6,856kg thuốc phiện; 2kg ma túy đá và nhiều tang vật liên quan.

### **Đâu là nguyên nhân?**

Thời gian qua, mặc dù BDBP Điện Biên cùng các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh với tội phạm ma túy và góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tuy nhiên, hoạt động của tội phạm ma túy qua khu vực biên giới Điện Biên được dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh hơn. Thực tế cho thấy, có nhiều nguyên nhân khác nhau khiến cho tội phạm ma túy hoạt động qua tuyến biên giới của tỉnh Điện Biên diễn ra phức tạp, trong đó phải kể đến các yếu tố như điều kiện tự nhiên, dân cư, trình độ dân trí...

Xét về điều kiện tự nhiên, tỉnh Điện Biên có đường biên giới dài tiếp giáp với Lào và Trung Quốc, địa hình chủ yếu rừng núi hiểm trở. Khoảng cách từ khu vực Tam giác vàng (vùng trồng, cung cấp ma túy lớn) đến một số địa bàn biên giới tỉnh Điện Biên khá gần. Nhiều đường dây tội phạm đã chọn cung đường này để thâm lậu ma túy vào nước ta đưa đi các địa phương khác và nước thứ ba để tiêu thụ. Trong khi đó, đại đa số nhân dân định cư trên địa bàn biên giới của tỉnh Điện Biên là đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống còn nhiều khó khăn, trình độ nhận thức pháp luật của một bộ phận nhân dân còn nhiều hạn chế. Đi cùng với đó, tỉ lệ người nghiện ma túy trên địa bàn biên giới tỉnh Điện Biên cũng khá cao và đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa...

Trong khi đó, những đối tượng cầm đầu các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy luôn tìm nhiều thủ đoạn để thâm lậu “hàng” qua biên giới. Chúng đặc biệt lợi dụng cuộc sống khó khăn, thiếu hiểu biết pháp luật của một số người dân để mua chuộc, lôi kéo họ tham gia phục vụ cho mục đích xấu của chúng bằng thủ đoạn dùng những khoản tiền lớn để mua chuộc, thậm chí, dùng cả ma túy để trả công cho những đối tượng nghiện, biến họ thành những “mắt xích” quan trọng trong quá trình vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Điều đó đã đặt ra nhiều thách thức cho lực lượng chức năng và BDBP Điện Biên trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy.

### **020. NĂM HỌC 2022-2023: CHÚ TRỌNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG// Quân đội nhân dân.- Số 22052.- Ngày 01/9/2022 - Tr.6**

Cùng với nỗ lực, quyết tâm để trang bị cho các em học sinh về kiến thức, kỹ năng, một trong những điểm rất đáng lưu ý của năm học 2022-2023 là chú trọng văn hóa học đường. Người hưởng thụ văn hóa học đường không chỉ là học sinh mà cả cộng đồng, cả thầy và trò. Những ngày cuối tháng 8-đầu tháng 9, các địa phương trên cả nước đang tích cực chuẩn bị cho lễ khai giảng. Trong không

**khí hân hoan chào đón năm học mới, các thầy giáo, cô giáo, phụ huynh, học sinh đặt niềm tin, kỳ vọng ngành giáo dục sẽ có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.**

**Đồng chí NGUYỄN KIM SƠN, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:**

### **Năm học 2022-2023, lưu ý giáo dục văn hóa học đường**

Khai giảng năm học mới 2022-2023 sẽ là dịp chúng ta bắt đầu năm học với tinh thần đổi mới giáo dục, trong đó lưu ý giáo dục văn hóa và văn hóa giáo dục. Tôi mong lãnh đạo các địa phương, các cơ sở giáo dục tập trung lưu ý một số điểm. Thứ nhất, triển khai thật tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đây vừa là nội dung, vừa là phương pháp, đặc biệt chúng ta lưu ý triển khai tốt những môn học mới. Yếu tố giáo dục rất có tác dụng trong việc phát triển con người. Chúng ta tập trung làm thật tốt điều này là một bước quan trọng của xây dựng và phát triển văn hóa học đường dưới góc độ nội dung cốt lõi. Thứ hai, cần rà soát, chuẩn hóa ban hành các bộ quy tắc ứng xử với những chuẩn mực trong nhà trường và đôn đốc kiểm tra để việc thực hiện này có hiệu quả nhất. Thứ ba, tăng cường hệ thống cơ sở vật chất, đặc biệt là thư viện và các yếu tố hạ tầng khác. Cuối cùng, cần tăng cường các yếu tố thuộc về phẩm chất, kiến thức, kỹ năng và chuẩn mực của đội ngũ nhà giáo với tinh thần mỗi nhà giáo phải là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Người hưởng thụ văn hóa học đường không chỉ là học sinh mà cả cộng đồng, cả thầy và trò. Có một môi trường văn hóa thật tốt thì chính các thầy cô cũng gắn bó, yên tâm cống hiến. Trong đó phải lấy tinh thần khoa học, dân chủ làm phương diện rất quan trọng để gây dựng yếu tố văn hóa đối với người thầy.

Để thực hiện điều này, không chỉ có nhà trường, mà cả xã hội, phụ huynh, cần tham gia cùng các nhà giáo. Mỗi người lớn cần là một tấm gương trung thực, mỗi phụ huynh cần là tấm gương lương thiện, mỗi thầy giáo, cô giáo phải là tấm gương sáng đẹp cho học sinh noi theo. Chúng ta quyết tâm xây dựng môi trường văn hóa học đường để giữ cho nơi đây là môi trường trong sáng nhất, đẹp nhất, an toàn nhất và đương nhiên là môi trường đậm chất văn hóa nhất. Đồng thời, chính trong môi trường đó cũng cần làm cho các em gia tăng sức đề kháng về văn hóa, có đủ khả năng để sàng lọc, lựa chọn, đánh giá, thẩm thấu, nhận thức và phản biện. Chỉ bằng con đường nâng cao bản lĩnh về văn hóa và sức đề kháng về văn hóa mới có được nhân cách, phẩm chất, năng lực bền vững. Khi đó, việc phát triển văn hóa học đường sẽ có tinh thần lan tỏa và bền vững.

**Đồng chí TRẦN VĂN THỨC, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa:**

### **Rà soát điểm nghẽn, nút thắt để tháo gỡ khó khăn**

Năm học 2022-2023, chúng tôi tiếp tục rà soát các điểm nghẽn, nút thắt trong các quy định của pháp luật, các cơ chế, chính sách còn hiệu lực nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu. Để đáp ứng được Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chúng tôi đang chỉ

đạo các phòng giáo dục và đào tạo tận dụng tối đa mọi điều kiện để có thể đưa các môn học vào giảng dạy theo đúng kế hoạch.

Riêng đối với môn Tin học, toàn tỉnh hiện thiếu khoảng 400 phòng tin học ở cả 3 cấp học, tập trung chủ yếu ở bậc tiểu học. Đối với vấn đề thiếu cơ sở vật chất, ngoài hỗ trợ của địa phương, sở chỉ đạo các đơn vị kêu gọi thêm xã hội hóa để từng bước đáp ứng nhu cầu thực tế đặt ra. Về nhân lực, hiện Thanh Hóa có 600 trường tiểu học nhưng chỉ có 175 giáo viên Tin học. Phương án trước mắt, chúng tôi bố trí giáo viên Tin học có tính chất linh hoạt giữa tiểu học, THCS, thuộc phòng giáo dục và đào tạo quản lý. Về giải pháp căn cơ lâu dài, sở sẽ tham mưu cho UBND tỉnh có kế hoạch đặt hàng giáo viên các môn thiếu nhiều, trong đó có giáo viên Tin học. Căn cứ vào con số thống kê từ các địa phương báo cáo, ngoài chỉ tiêu của các trường sư phạm, nếu thiếu, chúng tôi sẽ đặt hàng các trường đại học, cao đẳng có uy tín và tỉnh phải bố trí kinh phí cho nguồn tuyển, đồng thời có những cam kết để có cơ chế thông thoáng nhằm tuyển dụng được nguồn nhân lực có chất lượng, đủ về số lượng.

**Đồng chí NGUYỄN HỮU TUẤN, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên:**

### **Nậm Pồ sẵn sàng cho năm học mới**

Những ngày này, các thầy giáo, cô giáo ở vùng cao biên giới huyện Nậm Pồ đang gấp rút dọn dẹp, trang trí trường, lớp học, mua sắm trang thiết bị chuẩn bị đón học sinh tựu trường. Những trận mưa rừng dai dẳng, những con đường cheo leo, trơn trượt, những cú ngã tím chân tay vẫn không làm giảm tình yêu và nhiệt huyết của các thầy giáo, cô giáo vùng cao dành cho học sinh thân yêu. Như tại xã Nà Khoa (Nậm Pồ), cả tuần vừa qua, mưa rả rích khiến con đường từ trung tâm xã đến nhóm bản Huổi Xôm, thuộc bản Huổi Hâu trở nên khó khăn gấp bội phần. Các cô giáo ở Điểm trường Huổi Xôm phải đi bộ vượt núi, băng rừng 6km suốt hai tiếng đồng hồ cùng nhiều đồ đạc, vật dụng để dọn dẹp, trang trí, sắp xếp lại lớp học, chuẩn bị cho ngày khai giảng.

Năm học 2022-2023, toàn huyện Nậm Pồ có hơn 20.700 học sinh ở 3 cấp theo học tại 41 trường với 141 điểm trường và 770 lớp học. Công tác tuyển sinh, huy động học sinh cơ bản bảo đảm theo kế hoạch đề ra. Để bảo đảm điều kiện tốt nhất cho năm học mới, ngoài việc sửa chữa, nâng cấp từ nguồn ngân sách nhà nước, ngành giáo dục còn kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ, quyên góp sức người, sức của để xây mới, sửa chữa lớp học và các hạng mục phụ trợ khác góp phần cải tạo cảnh quan trường học từ điểm trung tâm đến các điểm bản lẻ. Không khí hân hoan chào đón năm học mới đang về trên khắp các bản vùng cao biên giới Nậm Pồ. Dù xa xôi vất vả, nhưng bù lại, phụ huynh học sinh ở đây rất yêu mến thầy cô, mong chờ đến ngày khai giảng để con em mình được trở lại lớp học. Còn các thầy giáo, cô giáo, họ sẵn sàng lên đường với trái tim đầy nhiệt huyết, say nghề, yêu trẻ.

**Thầy giáo TRẦN HỮU TUYẾT, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS và THPT Hà Long, TP Tân An, tỉnh Long An:**

### **“Kỷ cương, chất lượng, thân thiện”**

Để đạt những mục tiêu xây dựng nhà trường, bước vào năm học mới, chúng tôi chuẩn bị công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp (1, 6, 10) hoàn thành trước ngày 15-8

với tổng số học sinh ở cả 3 cấp học là gần 1.000, biên chế thành 31 lớp. Từ ngày 15-8, học sinh đã vào trường ôn tập, kiểm tra chất lượng đầu năm để xếp lớp theo năng lực và trình độ, từ đó trường bố trí giáo viên chủ nhiệm giảng dạy cho phù hợp đối tượng. Trước đó, theo chỉ đạo của ngành giáo dục, nhà trường đã kiểm tra, bổ sung trang thiết bị phòng, chống dịch, khử trùng và tu sửa cơ sở vật chất, chuẩn bị phòng học, trang thiết bị dạy học; bố trí giáo viên tham gia các lớp tập huấn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong năm học mới này, lớp 3, lớp 7, lớp 10 sẽ học theo chương trình mới. Trong đó, đối với lớp 10, công tác tuyển sinh, khảo sát phân lớp (tự nhiên và xã hội) về cơ bản đã thực hiện xong. Phần lớn số học sinh này không đổ vào các trường công lập nên trường xác định đầu vào sẽ yếu hơn so với trường công lập, cần được đầu tư thời gian, công sức nhiều hơn. Vì vậy, nhà trường tổ chức dạy học ngày hai buổi, biên chế mỗi lớp chỉ khoảng 25-35 học sinh và cử giáo viên có năng lực giảng dạy để bảo đảm đầu ra phải đỗ tốt nghiệp 100%. Kết quả năm học vừa qua, ở cấp THCS, học sinh của trường chúng tôi đỗ tốt nghiệp 100%, có học sinh đỗ được vào các trường chuyên của tỉnh, trường công lập của thành phố; ở cấp THPT, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%, tỷ lệ đỗ đại học hơn 85%. Hằng năm, trường đều có học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp thành phố. Xét về hệ tư thực của tỉnh, trường được xếp đứng đầu về chất lượng và số lượng. Thời gian tới, chúng tôi tập trung vào tăng tỷ lệ học sinh đỗ ở khối xét tuyển đại học điểm cao, học sinh giỏi cấp thành phố và cấp tỉnh; đối với đối tượng học sinh đại trà thì tập trung phương pháp dạy, kiểm tra đánh giá chất lượng khách quan và hạn chế đến mức thấp nhất học sinh yếu, học sinh chưa ngoan. Chúng tôi tự hào là ngôi trường có tập thể đoàn kết, tận tâm với học sinh mà nhiều trường công lập chưa làm được.

## **021. HÀ LINH/ BÀI HỌC ĐẦU TIÊN Ở ĐIỂM TRƯỜNG VÙNG CAO// Giáo dục và Thời đại.- Số 213.- Ngày 6/9/2022 - Tr.6**

**Sau màn chào cờ trang nghiêm, từ trong lớp học vang lên tiếng đọc vanh vách của học sinh người Mông, xua tan không khí ảm đạm những ngày mưa rừng rả rích...**

### **Khai trường đặc biệt**

Sớm ngày 5/9, khi vừa nghe gà rừng cất tiếng gáy, thầy giáo Lò Văn Toàn bật dậy chuẩn bị tư trang đón ngày đặc biệt. Căn phòng học cũng là nơi thầy Toàn nghỉ ngơi, nằm giữa thung lũng đá xám Trung Vàng Khô, xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên). Do xây dựng đã lâu nên xuống cấp, khắp tường bong tróc, loang lổ.

Mặt trời lấp ló sau dãy núi, những phụ huynh đầu tiên bắt đầu đưa con tới lớp. Hôm nay là ngày bọn trẻ đẹp nhất, chín chu nhất trong năm. Đứa nào đứa nấy rạng rỡ khoác trên mình chiếc áo sạch sẽ và mang dép đầy đủ.

“Bà con ở đây còn nhiều khó khăn, một năm cố gắng cho con ngày khai giảng tươm tất là tốt lắm rồi. Vài năm gần đây, cả học sinh và phụ huynh đều hiểu được ý nghĩa của ngày này, nên dành sự quan tâm đặc biệt hơn. Phụ huynh đưa con đến tận lớp bàn giao cho thầy xong mới về!”. Sau chia sẻ ấy, thầy Toàn đón học sinh cuối cùng vào lớp, ổn định trật tự để thực hiện nghi thức chào cờ, khởi đầu năm học mới.

Vì toàn bộ là học trò cũ nên thầy Thoàn bỏ qua phần giới thiệu, làm quen. Mở từng chồng sách còn thơm mùi mực in trên bàn, thầy lần lượt phát cho học trò. Năm nay, điểm trường vốn vẹn có 19 em lớp 2, nên thầy Thoàn cũng bớt phần tất bật.

Giờ trang sách, thầy nắn nét những nét chữ đầu tiên trên tám bảng và đưa ra câu hỏi lớn: “Các em đã chuẩn bị những gì để đón ngày khai trường?”. Sau gợi ý của thầy giáo, em Hồ Tuấn Tú giơ cánh tay đầu tiên xung phong trả lời.

“Thưa thầy, năm nay em không có cặp sách mới mà dùng lại của anh. Nhưng mấy hôm trước bố bán dê nên có tiền mua áo mới cho mấy chị em đi khai giảng. Sáng nay, em được mẹ chuẩn bị quần áo, ăn no bụng rồi mới đến trường ạ!”, Tú phát biểu.

**“Trong điều kiện thiếu thốn trăm bề, chúng tôi không thể tổ chức lễ khai giảng với đầy đủ nghi thức. Song từ những chia sẻ giữa thầy trò, các em đã có được những trải nghiệm chân thực để hiểu về ý nghĩa của ngày khai trường. Đây cũng là phương pháp ít tốn kém nhất, mang lại hiệu quả cho bài học đầu tiên mà tôi muốn truyền tải đến các em”, thầy Thoàn bộc bạch.**

Những câu hỏi liên tục được thầy Thoàn đặt ra. Bọn trẻ trong lớp hào hứng trả lời. Tất cả xoay quanh câu chuyện về sự chuẩn bị, cảm xúc trong ngày khai trường. Từ không khí sôi nổi, thầy Thoàn khéo léo mở đầu cho bài đọc đầu tiên của chương trình Tiếng Việt: “Tôi là học sinh lớp 2”.

### **Chỉ cần có trò, ngày nào cũng là hội**

Nếu như Trung Thu được biết đến là xã khó khăn nhất, nhì của huyện vùng cao Tủa Chùa, thì Trung Vàng Khồ là thôn nằm trên “chóp” của cái khó. Điểm trường tiểu học – nơi thầy Thoàn phụ trách năm học này, nằm cách trung tâm xã chừng 12km. Trong đó, 1/3 chặng là đường dân sinh, hẹp và trơn trượt.

Không như đồng bằng, mùa mưa rừng ở đây kéo dài tới tận tháng 10, 11. Cộng thêm việc chưa có điện lưới quốc gia, sóng điện thoại chập chờn nên những ngày này thôn Trung Vàng Khồ gần như biệt lập với bên ngoài. Vì năm học trước, thầy Thoàn phụ trách lớp 1, nên năm nay tiếp tục được giao dạy đuổi lên lớp 2.

“Thôn có gần 150 hộ, 100% là đồng bào Mông. Bà con sống rải rác, nên khoảng cách giữa các nhà khá xa. Một ngày không thể đi hết được. Nhưng một năm vừa rồi đủ để tôi nắm rõ vị trí mỗi nhà, hoàn cảnh từng học sinh”, thầy Thoàn nói.

Mới chỉ vài năm trước, theo thầy Thoàn, nhiệm vụ giáo dục tại đây vô cùng khó khăn. Bên cạnh những “rào cản” về ngôn ngữ, giao thông, điều kiện hạ tầng, vật chất, thì vướng mắc lớn nhất là hạn chế trong nhận thức và sự quan tâm đến công tác giáo dục của phụ huynh.

Đầu mỗi năm học, giáo viên thường phải lên trường từ rất sớm để đến nhà từng em. Không chỉ một, mà phải đi lại nhiều lần vì bà con bận đi nương, rồi viện đủ lý do, thậm chí cố tình tránh mặt. “Ngày ấy, sĩ số hiếm khi đủ, nên chỉ cần có thêm một em đến lớp là mừng lắm rồi”, thầy Thoàn nói.

Tổ chức được một lễ khai giảng trọn vẹn luôn là mong mỏi của người thầy, song điều thiết thực hơn theo thầy Thoàn đó là lớp học đủ trò. Bởi vậy, thay vì dựng lên một buổi lễ hoành tráng, đầy đủ nghi lễ, thầy lại nỗ lực “hiện thực hóa” giấc mơ đến trường cho các em.

Do đó, thầy cố gắng làm sao để học sinh thấy được ngày tựu trường là ngày có sách mới, đồ dùng, quần áo mới. Là khởi đầu của những bữa cơm ngon hơn, có đầy đủ thịt, cá, rau xanh; biết thêm nhiều điều hay, thú vị và được vui chơi bổ ích... “Muốn vậy thì không phải chờ đến khai giảng, mà chỉ cần có học sinh, ngày nào cũng là ngày hội đến trường”, thầy Toàn chia sẻ.

“Mưa dầm thấm lâu”, bà con trong thôn giờ ai cũng hiểu nên chủ động tạo điều kiện cho con tới lớp. Minh chứng cho điều này, Trường bản Sùng A Sang kể, dịp hè vừa qua có đoàn từ thiện hỗ trợ kinh phí để xây dựng điểm trường mới. Bà con phấn khởi, hồ hởi tham gia khi được đề nghị.

## **022. HÀ LINH/ STARTUP CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN MIỀN NÚI: TRƯỚC PHỤ GIÚP GIA ĐÌNH, SAU XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG// Giáo dục và Thời đại.- Số 220.- Ngày 14/9/2022 - Tr.9**

**Những thu nhập bước đầu khi tham gia các dự án khởi nghiệp trong trường chuyên nghiệp đã thúc đẩy nhiều học sinh, sinh viên (HSSV) dân tộc thiểu số quyết tâm làm giàu trên chính quê hương mình.**

### **Khởi nghiệp trên ghé giảng đường**

Dự án DTEC - Gìn giữ nghề thêu truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên được nhóm sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng từ năm 2021. Đây là dự án xuất sắc giành giải Khuyến khích toàn quốc tại cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp HSSV giáo dục nghề nghiệp” - Startup kite năm 2021.

Em Giàng Thị Dinh, thành viên Dự án DTEC, cho biết: “Chúng em gồm nhiều dân tộc khác nhau (Mông, Thái, Dao...), nên sản phẩm làm ra cũng đa dạng về mẫu mã. Đặc biệt là hoa văn truyền thống mang nét đặc trưng riêng. Đó là sự khác biệt để chúng em quyết định khởi nghiệp bằng dự án này”.

“Bước ra” từ cuộc thi chỉ với 5 thành viên ban đầu, đến nay dự án đã thu hút gần 20 sinh viên nữ trong trường tham gia. Với sản phẩm đặc trưng là túi xách làm bằng chất liệu vải bố, thân thiện với môi trường. Thân túi thêu hoa văn, họa tiết dân tộc hoàn toàn bằng thủ công.

Theo Dinh chia sẻ, từ cuối năm 2021, các thành viên dự án đã bắt đầu có thu nhập. Mỗi chiếc túi bán ra có giá 200.000 đồng, sinh viên được trả công 50.000 - 100.000 đồng, tùy thuộc vào kích cỡ. Đến nay, nhóm đã bán ra thị trường gần 1.000 sản phẩm.

“Dù số tiền mỗi bạn thu về không lớn, song phần nào đã giúp gia đình chúng em giảm bớt gánh nặng về sách vở, quần áo, đồ dùng thiết yếu phục vụ, trang trải chi phí học tập. Phần còn lại, chúng em tiếp tục đầu tư vải, chỉ, thuê nhân công may túi để tái sản xuất”, Dinh bộc bạch.

Để sản phẩm được lan tỏa, thành viên dự án trực tiếp mang sản phẩm đến ký gửi, bày bán trực tiếp tại các điểm du lịch. Ngoài ra, việc quảng bá đang được mở rộng trên nhiều kênh khác nhau, đặc biệt là mạng xã hội Zalo, Facebook...

“Chúng em dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng quy mô dự án. Để đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường, chúng em nhận thêu theo yêu cầu, đặt hàng làm

quà tặng. Hiện nay, dự án bắt đầu nhận được đề nghị đơn hàng lớn. Nhưng do còn phải ưu tiên cho việc học nên chúng em sẽ cân đối thời điểm và số lượng để nhận lời”, Dinh cho biết thêm.

Còn tại Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên, mô hình thực hành nghề Kỹ thuật xây dựng gắn với sản xuất dịch vụ đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều sinh viên tham gia. Từ năm 2021, mô hình được triển khai, nhằm mục đích tạo nơi thực hành cho HSSV nhà trường.

Tham gia thực hành tại mô hình từ những ngày đầu, sinh viên năm thứ 2 Quàng Văn Thủy, Khoa Kỹ thuật xây dựng hiện nay đã thuần thục tay nghề. Thủy chia sẻ, em thích nhất là tham gia sản xuất chậu cây cảnh, vì trong quá trình rèn luyện nghề em lại có thu nhập. Hiện nay, Thủy có thể thực hành toàn bộ các khâu để hoàn thiện một chiếc chậu theo ý muốn.

“Từ tháng 5 đến nay, sản phẩm bắt đầu có lãi, nên em có thu nhập đều đặn hơn. Bình quân mỗi tháng 2 triệu đồng. Mặc dù còn một năm nữa mới hoàn thành chương trình học nhưng em đã thử nghiệm cứu và thấy nghề sản xuất chậu cảnh phù hợp với địa bàn mình sinh sống. Hiện nay, em đang chuẩn bị vốn và dự tính sẽ đầu tư để mở cơ sở sản xuất sau khi ra trường”, Thủy bộc bạch.

### **Nuôi dưỡng giấc mơ khởi nghiệp**

Hoạt động hỗ trợ HSSV khởi nghiệp được các trường chuyên nghiệp tại tỉnh Điện Biên triển khai từ năm 2019. Đặc biệt, sôi động nhất là từ năm 2020, khi tham gia cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp HSSV giáo dục nghề nghiệp” - Startup kite do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức.

Tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, năm đầu tiên (2020) hưởng ứng, có một dự án về trồng nấm đoạt giải toàn quốc. Năm 2021, trường chọn hai ý tưởng, dự án khởi nghiệp xuất sắc gửi dự thi và lọt vào chung kết toàn quốc. Trong đó một dự án đoạt giải.

ThS Phạm Thị Kim Oanh, Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, cho hay: HSSV chủ yếu là người dân tộc thiểu số, ít có cơ hội giao lưu, học hỏi, tìm hiểu thị trường, doanh nghiệp nên còn lúng túng tìm hướng khởi nghiệp. Do vậy, từ năm 2019, trường dần hình thành môi trường khởi nghiệp cho HSSV với các hoạt động, như cử cán bộ kiêm nhiệm trực tiếp hỗ trợ HSSV, tổ chức các lớp, khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho HSSV...

Giảng viên Đỗ Thị Thanh Dương trực tiếp phụ trách, hỗ trợ sinh viên triển khai nhiều dự án dự thi. Cô Dương cho biết, Ban giám hiệu nhà trường luôn tạo điều kiện và kết nối để các nhóm khởi nghiệp có môi trường thực hành, tổ chức triển khai tốt nhất.

Đơn cử như Dự án khởi nghiệp trồng, chế biến cây dược liệu đã được Khu Du lịch sinh thái Him Lam hỗ trợ miễn phí mặt bằng, cơ sở hạ tầng, nước tưới phục vụ trồng cây, tiêu thụ sản phẩm... Còn nhóm Dự án Ứng dụng du lịch kết nối cũng được Công ty TNHH 1T hỗ trợ về kỹ thuật.

“Thành viên các dự án đều là sinh viên nên khi tham gia khởi nghiệp gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, các em đều rất hào hứng, tích cực vì được áp dụng ngay kiến thức được học vào thực tế. Và chính những trải nghiệm

thực tế từ các đơn vị, cơ sở kết nối cũng giúp các em xây dựng dự án sát thực hơn”, cô Dương chia sẻ.

Còn tại Trường Cao đẳng Nghề, việc tìm kiếm các nguồn vốn xã hội hóa, kết nối với doanh nghiệp, cá nhân để hỗ trợ HSSV khởi nghiệp được tích cực triển khai. Đó cũng là lý do kỹ sư Vũ Duy Hưng, Khoa Kỹ thuật xây dựng đã lên ý tưởng, khởi động mô hình thực hành nghề gắn với sản xuất dịch vụ.

“Mỗi HSSV tại khoa được trực tiếp thực hành tại mô hình để nâng cao tay nghề. Sản phẩm làm ra lại được kết nối với nhiều cơ sở trên địa bàn để bán ra thị trường, mang lại thu nhập trực tiếp cho các em. Qua đó, không chỉ giúp một số học sinh tháo gỡ khó khăn về kinh tế, giảm bớt gánh nặng học tập, mà từ đây, nhiều em đã áp ủ và hiện thực hóa thành mô hình khởi nghiệp trên chính quê hương mình”, kỹ sư Hưng cho hay.

### **023. HÀ LINH/ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TINH THẦN CHO HỌC SINH// Giáo dục và Thời đại.- Số 221.- Ngày 15/9/2022 - Tr.6**

**Học sinh phổ thông thường đối mặt với nhiều khúc mắc của cuộc sống. Thực tế ấy khiến vấn đề chăm sóc sức khỏe tinh thần cho trẻ ở trường học luôn cần thiết và cấp bách... Điều này đặc biệt cần hơn đối với học sinh miền núi khi sự quan tâm của gia đình có phần hạn chế.**

#### **Mỗi học sinh, một nguy cơ**

Tùng Thị Ngân, lớp 12C1, Trường THPT huyện Mường Nhà (Điện Biên) sinh ra trong một gia đình khó khăn tại xã Núa Ngam, huyện Điện Biên. Nhà đông con, bố mẹ lại không có nghề nghiệp ổn định nên kinh tế eo hẹp. Nhiều lần Ngân có ý định bỏ học.

Cao điểm nhất là sau Tết Nguyên đán năm 2022, dịch Covid-19 bùng phát mạnh khiến bố mẹ em thất nghiệp. Ngân cũng mắc bệnh, sự lo âu ngày một nhiều thêm làm cho tâm lý em bất ổn. Ngay khi nhận được thông tin Ngân nghỉ học, thầy cô trong Tổ tư vấn tâm lý nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm và bộ môn tìm cách liên lạc, khuyến bảo.

Sau nhiều lần thầy cô gọi điện, nhắn tin hỏi han, chia sẻ và trực tiếp đến nhà động viên, Ngân đã vượt qua giai đoạn khó khăn về tâm lý, tiếp tục trở lại trường. Năm học này, em đặt mục tiêu thi khối C vào ngành Công an.

Theo chia sẻ của thầy Hiệu trưởng Đỗ Cao Thượng, học sinh nhà trường hầu hết là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Các em sinh sống tại 6 xã xa xôi, khó khăn nhất của huyện Điện Biên và 1 xã vùng cao Pú Hồng (huyện Điện Biên Đông).

*“Tình trạng học sinh bỏ học lập gia đình, đi làm ăn xa... diễn ra phổ biến. Đây cũng là khu vực có một số điểm phức tạp về tệ nạn ma túy. Trung bình mỗi năm có khoảng 10% (tương đương khoảng 40 học sinh) của trường có người nhà, người quen liên quan đến tệ nạn này. Các em có nguy cơ bị lợi dụng hoặc vô tình vi phạm pháp luật, thậm chí có thể lún vào tệ nạn”, thầy Thượng cho hay.*

Còn tại Trường THPT TP. Điện Biên Phủ, năm học trước cô Mai Thị Hoài Châu đã đồng hành giúp 2 học sinh xác định được đúng giới tính, lấy lại sự tự tin và



hồn nhiên của lứa tuổi học trò. Theo cô Châu, 2 em ở 2 lớp khác nhau, có biểu hiện ngại giao tiếp, ít tham gia hoạt động chung.

“Sau khi chủ động kết thân, trò chuyện, các em mới chia sẻ suy nghĩ mình thuộc cộng đồng LGBT (đồng tính nam, nữ, song tính, chuyển giới). Sợ các bạn biết sẽ trêu chọc nên các em chọn cách co mình lại”, cô Châu chia sẻ.

Lần đầu hỗ trợ, tư vấn các em về vấn đề này, cô Châu dành nhiều thời gian đọc, nghiên cứu về giới tính và cộng đồng LGBT. Đồng thời chia sẻ, hướng dẫn hai em cùng tìm hiểu các tài liệu để tự giải đáp khúc mắc của bản thân mình.

“Suốt 3 tháng liền, tôi duy trì trò chuyện, đồng hành và giải đáp mọi vướng mắc của các em, làm rõ băn khoăn về giới tính. Sau khi cả hai xác định được mình đang trong giai đoạn bức bối giới, các em lại vui vẻ, tự tin, hòa nhập với bạn bè”, cô Châu nói.

Nhờ sự tư vấn, hỗ trợ của Trường THPT Mường Nhà (huyện Điện Biên), em Tòng Thị Ngân tiếp tục theo học và ổn định tâm lý.

### **Chủ động nhận diện sớm**

Theo cô Nguyễn Thị Hằng Nga, Phó Hiệu trưởng Trường THPT TP. Điện Biên Phủ, mỗi học sinh một tâm tư, tình cảm. Có em bộc lộ ra, dễ dàng chia sẻ. Song cũng có trường hợp lại chọn cách im lặng. Năm học 2021 – 2022, giáo viên nhà trường đã tư vấn, hỗ trợ đặc biệt cho hơn 20 trường hợp. Chủ yếu là về mâu thuẫn với gia đình, chọn ngành nghề, giới tính, gặp khó khăn, tiêu cực...

*“Theo đó, tổ tư vấn của nhà trường thực hiện hỗ trợ, tư vấn bằng nhiều hình thức khác nhau. Rất nhiều hoạt động tập thể, công khai được tổ chức để tạo sân chơi kết nối và giáo dục các em. Đối với những trường hợp cần riêng tư, nhà trường thực hiện hỗ trợ qua các fanpage chia sẻ kín, hòm thư email “những điều em muốn nói”. Bố trí phòng y tế, văn phòng đoàn làm nơi tư vấn riêng...”, cô Nga chia sẻ.*

Tuy nhiên, theo cô Nga, quan trọng nhất vẫn là sự quan tâm, gần gũi của thầy cô, để sớm nhận biết các biểu hiện tiêu cực, tâm tư của học sinh. Từ đó chủ động hỗ trợ các em phù hợp nhất.

Tương tự, thầy Thượng cũng cho rằng, học sinh mỗi địa bàn, với đặc thù riêng sẽ gặp những khó khăn, vướng mắc khác nhau. Bởi vậy, mỗi nhà trường sẽ có cách thức, phương pháp hỗ trợ phù hợp. Muốn vậy, việc chủ động nhận diện sớm nguy cơ phải được ưu tiên hàng đầu. Đặc biệt, sau 2 năm chịu tác động của dịch, năm học này học sinh trở lại trường với nhiều nguy cơ hơn.

“Bên cạnh nhiệm vụ giáo dục, trong năm học này công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh cũng được nhà trường mở rộng hơn. Không chỉ là tâm sinh lý lứa tuổi, sức khỏe sinh sản vị thành niên, ứng xử với bạn bè, người thân, nghề nghiệp..., chúng tôi còn chú trọng tư vấn giúp các em nhận thức đúng đắn về những vấn đề trong cuộc sống, giảm thiểu nguy cơ bỏ học và tránh xa tệ nạn xã hội”, thầy Thượng cho hay.

Ngoài ra, ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo giáo viên tăng cường mọi cơ hội tiếp cận học sinh để trò chuyện chung và riêng với từng trường hợp. Từ hỏi thăm việc

học, chuyện gia đình, đến nắm bắt phát hiện vướng mắc, tháo gỡ và hướng các em tới những mục tiêu chính đáng trong cuộc sống, nâng cao trách nhiệm với gia đình...

**Đầu năm học 2022 - 2023, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường triển khai hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông. Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh: Sau 2 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều học sinh phổ thông gặp các vấn đề tâm lý, như căng thẳng, rối loạn lo âu, rối loạn hành vi, trầm cảm... càng khiến cho nhiệm vụ này trở nên cấp bách. Đây cũng là nội dung được ngành GD-ĐT Điện Biên quan tâm triển khai có hiệu quả trong những năm qua. Hiện 100% trường tiểu học, THCS, THPT tại địa phương này duy trì các tổ tư vấn, với nhiều hình thức, hoạt động đa dạng.**

## **024. HÀ LINH/ NGƯỢC XUÔI GIÚP TRÒ “ BẮT NHỊP” CHƯƠNG TRÌNH MỚI// Giáo dục và Thời đại.- Số 227.- Ngày 22/9/2022 - Tr.7**

Sau mấy tuần đầu làm quen, với sự nỗ lực hỗ trợ của thầy cô và các nhà trường, học sinh lớp 3 ở tỉnh miền núi Điện Biên đã bước đầu bắt nhịp với những thay đổi của Chương trình GDPT mới.

### **“Ngược núi” dạy lớp ghép**

Ngày đầu tiên tham gia giờ học Tiếng Anh, cô bé Ly Thị Mỹ, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Núa Ngam (huyện Điện Biên) rụt rè, ngồi lặng im phía góc lớp. Với kinh nghiệm gần 10 năm dạy học tại vùng khó khăn, cô Phạm Thu Trang không tạo áp lực bài học, mà dành nhiều thời gian trò chuyện với trò.

“ Với học sinh vùng khó, khi tiếp cận với môn mới, kiến thức mới sẽ rụt rè, thiếu tự tin. Nếu chưa làm quen rất khó triển khai nội dung, kiến thức. Vì thế, những buổi đầu tôi đều dành khoảng thời gian nhất định để làm quen, trò chuyện nhằm phá bỏ khoảng cách, giúp các em mở lòng hơn. Trong quá trình này khéo léo kết hợp đưa tiếng Anh vào giới thiệu” cô Trang chi sẻ.

Lớp học của Mỹ nằm ngay tại điểm bản Tin Lán. Chỉ vòng vèo 12 học sinh, nhưng lại có 2 trình độ (lớp 3 và 4). Theo cô Trang, giờ học tiếng Anh bắt buộc đầu tiên, đa phần học sinh đều chung tình trạng như Mỹ. Thế nhưng, với phương pháp làm quen dần, các em đã cởi mở và có sự trao đổi, giao tiếp trong giờ học.

Cô Bùi Thị Hằng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đơn vị hiện có 2 giáo viên tiếng Anh. Trong đó, một cô mang bầu nên được ưu tiên dạy tại điểm trung tâm. Do vậy, cô Trang sẽ phụ trách 2 điểm bản khó khăn nhất là Tin Lán và Huổi Hua. Cả 2 điểm đều là lớp ghép.

“Một tuần cô Trang có 11/22 tiết ở điểm bản. Các điểm này cách trường gần 10km, giao thông đi lại khó khăn. Vì thế, nhà trường cố gắng xếp lịch giảng dạy phù hợp, làm sao để cô giáo đỡ vất vả mà học sinh vẫn đảm bảo quyền lợi học tập. Cụ thể, mỗi tuần cô có 2 buổi dạy tại điểm bản, với 4 tiết/1 buổi”, cô Hằng cho hay.

Mặc dù được tạo điều kiện, song mỗi ngày có tiết dạy tại điểm bản, cô Trang đều phải mất nhiều thời gian, công sức chuẩn bị. Do nhà cách trường gần 30km, thêm khoảng 10km đường liên bản, mỗi buổi dạy cô xuất phát từ nhà lúc 6 giờ sáng.

Cô tâm sự: “Đó là khi trời nắng, còn nếu mưa phải đi sớm hơn, vì phần lớn chặng đường liên bản phải đi bộ. Và nếu đi bộ, tôi cũng không thể mang theo máy tính phục vụ giảng dạy. Khi đó, phải tìm đủ cách như sử dụng điện thoại, các tấm áp phích... miễn sao học sinh dễ hình dung, liên hệ nhất”.

**Xoay xở 4 tiết học trên lớp, với học sinh ở 2 trình độ, nên chưa hôm nào cô Trang kết thúc buổi học theo đúng giờ quy định. Thường mỗi buổi sáng sẽ kết thúc vào 10 giờ 45 phút, song cô Trang đều nán lại đến quá trưa, do còn học sinh chưa viết xong hoặc chưa hiểu.**

### **Biến nguy thành cơ**

Không phải ngược – xuôi dạy lớp ghép như cô Trang, song thầy giáo Tiếng Anh tại Trường PTDTBT Tiểu học số 1 Chung Chải (huyện Mường Nhé) lại “quá tải” về số học sinh/lớp và số tiết/tuần. Theo thầy Hiệu trưởng Phạm Văn Khiêm, nhà trường chỉ có 1 giáo viên tiếng Anh song vì đây là thực trạng chung, nên buộc phải xoay xở trong điều kiện hiện có.

“Để có sự chuẩn bị tốt nhất, ngay từ cuối năm học trước, trường đã lên kế hoạch rồi trao đổi, tham khảo ý kiến kết hợp đồng viên tinh thần giáo viên bộ môn. Khi trực tiếp triển khai cũng vướng một số khó khăn, nhưng nhà trường sẽ đồng hành để tháo gỡ dần”, thầy Khiêm nói.

Năm học này, Trường PTDTBT Tiểu học số 1 Chung Chải có 9 lớp học tiếng Anh. Trong đó 3 lớp 3, với 99 học sinh học bắt buộc theo chương trình mới. Theo kế hoạch, giáo viên môn Tiếng Anh phải đảm nhiệm 36 tiết/tuần. Tuy nhiên, nếu tổ chức đúng theo lịch giảng dạy sẽ quá tải với người dạy.

Để giảm áp lực, đồng thời tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh, trường thực hiện dồn lớp (từ 9 xuống còn 6). Đồng nghĩa với đó là số lượng học sinh/1 lớp tăng gần gấp đôi (trung bình 30, nay tăng lên hơn 60 em/lớp). Mỗi giờ học ghép, trường bố trí thêm 2 giáo viên văn hóa hỗ trợ thầy giáo tiếng Anh trong việc quản lý học sinh và bố trí các hoạt động dạy học.

Ngoài ra, thầy Khiêm cũng cho hay: “Trong 3 yếu tố để hình thành nên một tiết học đảm bảo theo chương trình mới là: Người học, nhân lực và thiết bị, thì trường chỉ đáp ứng được duy nhất yếu tố người học. Còn lại đều trong tình trạng thiếu hoặc khó khăn”.

Với mục tiêu “bảo đảm quyền lợi học tập cho 100% học sinh”, nhà trường đã xoay xở bằng cách tranh thủ kêu gọi các nguồn tài trợ, xã hội hóa. Ngay từ hè, thầy Khiêm đã liên hệ với các đơn vị từ thiện, nhà hảo tâm để xin hỗ trợ máy tính phục vụ giảng dạy môn Tin học. Vừa qua, phòng Tin học đầu tiên của nhà trường được lắp đặt, bố trí, với 22 chiếc máy tính đã tháo gỡ được toàn bộ những lo lắng của thầy và trò.

“Về phía giáo viên, mặc dù chưa có chuyên ngành, song nhà trường đã chủ động bố trí 1 cô giáo dạy văn hóa có hiểu biết về tin học đi bồi dưỡng trong 2 tháng hè, cơ bản có thể đảm nhận nhiệm vụ theo đúng yêu cầu. Cùng với số thiết bị được hỗ trợ, chúng tôi đã đảm bảo được việc học bộ môn Tin học bắt buộc cho 100% học sinh lớp 3 của nhà trường”, thầy Khiêm cho biết thêm.

## **025. NHẬT PHONG/ THẦY TRÒ ĐƯA CHỮ DÂN TỘC THÁI LÊN WEBSITE// Giáo dục và Thời đại.- Số 227.- Ngày 22/9/2022 - Tr.15**

**Website học chữ Thái Việt Nam được thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên thực hiện, giúp các học sinh học chữ viết dân tộc Thái có thể ôn tập và học online bằng máy tính và smartphone...**

### **Thay đổi cách học truyền thống**

“Giải pháp học chữ dân tộc Thái Việt Nam” vừa trở thành 1 trong 10 giải pháp lọt vào vòng chung kết cuộc thi Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TPHCM 2022. Em Lò Thị Kim, dân tộc Thái, học sinh lớp 12C1, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên, cho biết, dự án hỗ trợ hoạt động tự học chữ viết dân tộc Thái thông qua website hocchuthai.com đã được hình thành và dần hoàn thiện từ ý tưởng đầu tiên khi em học lớp 10.

Chữ Thái rất khó nhớ, khó học và khó viết. Đối với học sinh người dân tộc Thái, việc tìm đến các lớp học chữ Thái lại càng khó. Trong khi đó giáo trình học chữ Thái hiện chưa hấp dẫn, phong phú. Các website, các app, diễn đàn học tiếng dân tộc Thái chủ yếu tập trung vào giao tiếp, ít quan tâm đến những khó khăn của người học khi học chữ Thái. Người Thái chủ yếu sử dụng ngôn ngữ nói rất ít sử dụng chữ Thái dẫn đến không biết và tái mù chữ sau khi học.

Ở website học tiếng Thái, người học có thể học online hoàn toàn mà vẫn tiếp thu được, hiểu được giống như học trực tiếp với giáo viên. Ban đầu, người học sẽ được nghe từ mới lần đầu tiên với tốc độ ngày càng tăng. Đồng thời các hình ảnh minh họa sinh động và trực quan trên website cũng sẽ kích thích người học đoán nghĩa của từ. Sau đó là luyện phát âm, người học sẽ có cơ hội lặp lại từ đã nghe, người học sẽ có 3 giây nhắc lại từ vừa nghe. Sau đó là luyện nghe và đọc từ mới, luyện từ và làm chủ từ vựng.

Các bài tập về câu đố chữ sẽ cung cấp thêm cho người học ngữ cảnh để thực hành. Đây chính là cách rất hiệu quả để tăng cường khả năng làm chủ từ vựng. Người học hoàn thành danh sách từ thông qua một số gợi ý cho trước. Phần kiểm tra tổng thể có thêm các bài tập thực hành song ngữ để đảm bảo người học hiểu và làm chủ được hoàn toàn các từ, câu ứng dụng và có thể sử dụng trong những tình huống thực tế một cách chính xác.

Theo nhóm tác giả, đây là sản phẩm dịch vụ hoàn toàn mới chưa có trên thị trường. Khóa học có các cấp độ khác nhau, tùy theo nhu cầu của người học. Website cung cấp các khóa học theo hình thức video bài giảng được quay sẵn theo lộ trình nhất định, theo giáo án cố định. Sau giờ học đều có bài kiểm tra và bài tập tích hợp ngay trên website, giáo viên sẽ trực tiếp chữa bài và giải đáp thắc mắc.

### **Muốn lan tỏa cách học hiệu quả đến cộng đồng**

Nhóm hy vọng với việc xây dựng website này sẽ góp phần đổi mới tư duy, cách học với các phương pháp học hiện đại; Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học trong quá trình học; Tạo điều kiện để các bạn tìm hiểu, giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc Thái trong đó có chữ viết; Khai thác các tài nguyên trên

website giúp người học tiếp thu bài học nhẹ nhàng, thoải mái củng cố những kiến thức đã học một cách chủ động, tự giác, đồng thời giúp người học giảm tình trạng tái mù sau khi học.

Toàn bộ tài liệu học tập được nhóm biên tập để tạo ra tương tác giữa tài liệu và website giúp người học có nhiều lựa chọn và chủ động hơn trong việc học. Đối tượng sử dụng không giới hạn có thể là người dân tộc Thái hoặc người dân tộc khác người chỉ muốn học chữ, người muốn học cả tiếng lẫn chữ, người học tìm hiểu chữ viết dân tộc Thái hoặc học thi lấy chứng chỉ.... Qua quá trình nghiên cứu, dự án đã tập hợp hầu hết những điểm nổi trội của sản phẩm cũng như phát triển thêm nhiều tính năng mới thú vị cho người dùng.

Đây là dự án phi lợi nhuận, không thu phí người dùng. Nhóm sẵn sàng chuyển giao công nghệ để các đơn vị có thể nhanh chóng áp dụng mô hình này để phục vụ, giúp đỡ cho người có nhu cầu học tiếng dân tộc Thái trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Các đơn vị cần triển khai có thể liên hệ với nhóm để được hỗ trợ.

Thầy giáo Lê Thành Long, giáo viên Tin học, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên (giáo viên hướng dẫn dự án), cho biết, dự án hỗ trợ hoạt động tự học chữ viết dân tộc Thái đã khẳng định được ý nghĩa, hoạt động thiết thực trong thực tiễn và thể hiện sức sáng tạo. Trong thời gian tới, thầy giáo Lê Thành Long cùng các em học sinh sẽ tiếp tục hoàn thiện website, nâng cao các tiện ích, tính năng sản phẩm để dự án có thể triển khai sâu rộng, hiệu quả đến người học có nhu cầu trong và ngoài tỉnh.

## **026. HÀ LINH/ “XÂY LÁ CHẴN” CHO TRÒ Ở CHUNG CHẢI// Giáo dục và thời đại.- Số 229.- Ngày 24/9/2022 - Tr.16+17**

**Giữa cơn mưa rừng xối xả, cô giáo Bích bặm chặt môi, bặm ngón chân xuống con đường đất đỏ nhầy nhựa để đi tiếp. Đốc nôi đốc, đòi gói đòi, hơn 5 giờ bèn bĩ cô mới tới lán nương của em Bình. Song, cô đành nuốt ngược nước mắt về không...**

### **Những lần về “tay không”**

Cũng như bao vùng miền khác, Lễ khai giảng năm học mới ở xã biên viễn Chung Chải (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) diễn ra trong niềm hào hứng, phấn khởi của cả thầy và trò. Bởi lẽ sau hơn 2 năm “bó mình” vì dịch bệnh, ngày tựu trường mới trở lại đúng ý nghĩa.

Nhìn học sinh trong niềm hân hoan ấy, cô giáo Lò Thị Bích, Trường PTDTBT Tiểu học số 1 Chung Chải không khỏi xúc động, khi nghĩ về một tuần rong ruổi “bám bản”. Khác với những cuộc vận động học sinh ra lớp vẫn thực hiện đầu các năm học, lần này “gánh nặng” trên vai các thầy cô nhiều hơn.

“Mục tiêu của ngành đặt ra là hơn 95% học sinh phải có vắc-xin phòng Covid-19 trong người trước khi nhập trường. Ở các vùng thuận lợi có thể không mấy khó khăn. Nhưng ở địa bàn chúng tôi, có rất nhiều rào cản cần phá vỡ, trước khi muốn nhận được sự đồng ý của phụ huynh”, cô Bích bộc bạch.

Để thực hiện chiến dịch này, một tuần trước ngày tựu trường, cô Bích cùng các giáo viên phụ trách điểm bản Pá Lùng phải “khăn gói” lên đường. Riêng cô Bích được giao ba học sinh. Trong đó có hai em mới vào lớp 1, em còn lại lên lớp 4. Cô Bích tâm sự, đây là một trong hai điểm xa xôi và khó khăn nhất xã. Vì đi lại khó khăn nên các thầy cô sẽ phối hợp đi cùng nhau. Đến nơi sẽ chia ra các ngã. Mặc dù, số lượng học sinh được giao ít, song cô Bích cũng phải mất trọn một tuần mới hoàn thành nhiệm vụ.

“Mặc dù, các em ở trong cùng bản, song từ nhà này đến nhà kia lại rất xa. Thậm chí cách nhau vài quả đồi. Mỗi lần di chuyển đều phải mất ngày, mất buổi. Trong khi đó, không phải trường hợp nào đến cũng gặp ngay hoặc nhận được sự đồng thuận của phụ huynh luôn”, cô Bích nói.

Trong số này, vất vả nhất với cô Bích là trường hợp của em Cháng A Bình. Cô Bích kê, nhà Bình ở bản Pá Lùng 3, nhưng lại có lán nương cách gần 10km, giáp bản Ma Cao, huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu). Vì chưa nhập học, nên đa phần thời gian em ở cùng gia đình trên nương. Khu vực này lại chưa có sóng điện thoại, nên mỗi lần muốn trao đổi đều phải đến trực tiếp.

Suốt một tuần vận động đúng vào cao điểm mùa mưa. Chặng đường đi lại của cô Bích lại thêm bội phần vất vả. “Năm lần, bảy lượt” cô vượt đường rừng, ngược núi giữa cơn mưa xối xả. Bấm chặt môi, cô giáo Bích bám ngón chân xuống con đường đất đỏ nhầy nhụa để đi tiếp. Dốc nối dốc, đồi gói đồi, hơn 5 giờ bèn bĩ cô mới tới lán nương của em Bình, song rồi lại đành nuốt ngược nước mắt về không...

“Riêng em Bình, tôi phải đi lại 4 lần như thế mới hoàn thành việc tiêm. Trong đó, 2 lần phải về tay không vì bố em không đồng ý, với lý do thấy nhiều người sau khi tiêm bị đau ốm. Mỗi lần như thế, chặng đường về vừa xa vừa nặng nề hơn. Nước mắt hòa nước mưa, nhưng rồi lại phải gạt đi mà tiếp tục”, cô Bích trải lòng.

### **Đi từ khi gà chưa gáy, về lúc gà đã lên chuồng**

Phụ trách điểm bản Xà Quế (xa xôi hơn), thầy giáo Nguyễn Văn Hiếu được giao vận động 5 học sinh. Theo thầy Quế, trong chiến dịch vận động tiêm chủng, điểm này có hơn 20 giáo viên các cấp phụ trách. Trong đó, riêng trường thầy có gần 10 giáo viên.

“Hiếm có trường hợp nào đến 1 lần là phụ huynh đồng ý ngay mà đa phần đều phải đi lại nhiều lần để vận động. Vì thế nên thường thì chúng tôi phải đi trước lịch tiêm nhiều ngày. Trường hợp nào chưa đồng thuận sẽ có thời gian để tiếp tục giải thích, thuyết phục”, thầy Hiếu tâm sự.

Vất vả nhất trong số 5 học sinh thầy Hiếu tiếp nhận là em Sùng A Cử. Đây là trường hợp còn tồn đọng từ chiến dịch tiêm lần trước. Đợt này, sau nhiều lần kiên trì đi lại vận động, thầy Hiếu đã nhận được sự đồng thuận của gia đình Cử và cho ký cam kết. Trước lịch tiêm 1 ngày, thầy Hiếu trần trọc không ngủ được. Phần vì phấn khởi, nhưng trong lòng thầy vẫn không khỏi hồi hộp, lo lắng vì chưa hoàn toàn yên tâm. Hơn 4 giờ sáng, thầy Hiếu dậy, lịch kịch chuẩn bị đồ và xe máy lên đường về bản.

Vượt hơn 9km đường cấp phối đã xuống cấp từ trung tâm xã, thầy Hiếu và đồng nghiệp dừng xe ngay trước căn nhà lụp xụp của Cử ở góc bản Xà Quế. Trái ngược với kỳ vọng rằng gia đình đã chuẩn bị cho em sẵn sàng xuống điểm tiem. Hình ảnh trước mắt thầy Hiếu lúc đó là khung cảnh im lìm, vắng lặng.

Mở cánh cửa tre ọp ẹp, rọi đèn pin vào nhà gọi mãi mà không thấy tiếng trả lời, thầy Hiếu chợt dạ quay sang đồng nghiệp: “Lại vườn không nhà trống rồi!”. Sau câu nói ấy, cơn mưa rừng dội xuống xối xả. Hai thầy giáo nhìn nhau, rồi cùng quyết định bỏ lại xe, đi bộ lên nương tìm Cử. Trời sáng dần lên bao nhiêu, nỗi lo lắng lại dâng lên bấy nhiêu.

“Sau 3 giờ đi bộ, chúng tôi cũng đến được lán nương của gia đình học sinh. Đúng như dự đoán, em Cử và mẹ đang ngồi trong lán. Khi gặp chúng tôi mẹ em có vẻ ái ngại. Nhưng bà vẫn thẳng thừng trả lời là bố em không cho tiem nữa. Lúc này, chúng tôi hụt hẫng lắm. Nhưng rồi nghĩ không lẽ nào đã vượt qua bao nhiêu khó khăn để vận động được gia đình ký cam kết mà giờ lại bỏ cuộc?”, thầy Hiếu kể.

Thế rồi, hai thầy giáo lại quyết định quay ngược về điểm bản, xin ý kiến của nhà trường. Lần thứ 2, thầy Hiếu mang theo tờ cam kết của gia đình làm căn cứ pháp lý, phiếu tiem của các trường hợp khác làm ví dụ và sự đồng hành của những tổ chức đoàn thể trong bản.

“Vừa nói lý, vừa vận động bằng tình cảm, cuối cùng mẹ Cử cũng đồng ý nhưng giao khoán em cho chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Chúng tôi đưa em xuôi về bản tiem mà vừa mừng vừa lo. Mãi đến chiều mới tới nơi để kịp tiem. Xong thì lại đưa em về nương bàn giao cho mẹ. Chuyên ấy, tối đêm chúng tôi mới hoàn thành nhiệm vụ về trường”, thầy Hiếu nhớ lại.

### **Lấy niềm tin để phá rào cản**

Theo thầy Hiệu trưởng Phạm Văn Khiêm, nhà trường đặt ra mục tiêu phải hoàn thành kế hoạch tiem chủng trước khi cho học sinh tựu trường. Do vậy, chiến dịch vận động được thực hiện từ ngày 23 – 29/8. Trong suốt một tuần này, thầy cô gần như “cắm bản”.

“Nhà trường có 27 giáo viên, được phân chia thành từng nhóm phụ trách các điểm bản cụ thể. Trong đó, những điểm thuận lợi thì chỉ cần 4 – 5 thầy cô. Riêng các điểm xa, đặc biệt khó khăn, như: Xà Quế, Pá Lùng thì phải bố trí từ 8 – 10 giáo viên phụ trách”, thầy Khiêm cho hay.

Đầu tiên là xác định vị trí từng em, phân chia thầy cô. Rồi rà soát, tìm hiểu nguyện vọng, lý do của từng phụ huynh. Sau khi hoàn thành danh sách cụ thể, giáo viên mới bắt tay vào chiến dịch tuyên truyền, vận động và phối hợp đưa học sinh ra tiem. Chính vì thế nên mỗi điểm bản giáo viên phải thực hiện ít nhất 3 - 4 lượt đi lại.

Thầy Khiêm chia sẻ thêm: “Từ trung tâm đến điểm bản xa nhất chỉ 13km thôi. Nhưng từ nhà này đến nhà kia có thể lên tới vài chục cây số. Đơn cử như bản Pá Lùng có tới 6 điểm dân cư, mỗi nhóm chỉ tầm hơn chục hộ dân. Từ điểm 1 đến nhà xa nhất của điểm 6 cách nhau hơn 20km. Trời mưa phải đi bộ hoàn toàn”.

Năm học này, Trường PTDTBT Tiểu học số 1 Chung Chải có 430 học sinh theo học. Trong đó, có 94 em vào lớp 1, trên 98% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Do cư trú tại địa bàn biên giới, xa xôi, nhiều khó khăn, nên nhận thức của phụ huynh còn hạn chế. Đây là một trong những rào cản chính cho công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19, nhất là đối với trẻ em.

Trong khi đó, vắc-xin phòng Covid-19 lại rất mới với bà con. Những thông tin thiếu chính xác, chưa đầy đủ đối với các trường hợp có phản ứng phụ sau tiêm, khiến người dân càng thêm e ngại. Để tạo niềm tin cho phụ huynh, mỗi lần đi vận động, thầy cô đều mang theo phiếu tiêm của chính con mình làm minh chứng thuyết phục phụ huynh.

Riêng những trường hợp khó, đều được báo cáo về Ban giám hiệu nhà trường. Thầy Khiêm sẽ trực tiếp phối hợp cùng lãnh đạo xã tổ chức vận động. Sau rất nhiều lần tuyên truyền, vận động thất bại, thầy Khiêm rút ra kinh nghiệm cho chính bản thân và đồng nghiệp, đó là: Không tuyên truyền tập trung với những người không có sự đồng nhất.

“Thông thường thì chúng tôi sẽ tập hợp dân bản để vận động cùng lúc. Nhưng nếu trong trường hợp xuất hiện vài trường hợp phản đối hoặc có thái độ bất hợp tác thì sẽ rất dễ kích động toàn bộ bà con theo. Với hoàn cảnh này, tôi sẽ bóc tách họ ra khỏi cộng đồng để nói chuyện riêng. Từ việc lắng nghe họ nói, cùng trò chuyện, thể hiện sự đồng cảm, sẽ chia rời mới từ từ khuyến bảo, vỗ về”, thầy Khiêm lý giải.

Bằng cách làm này, các thầy, cô giáo ở Chung Chải đã lấy được niềm tin của bà con. 100% phụ huynh ký cam kết, đồng ý cho con tiêm. Tính đến hết ngày 31/8, tỷ lệ “phủ” vắc-xin phòng Covid-19 của học sinh nhà trường đạt 98,3%. Số còn lại đang mắc bệnh tim chưa thể thực hiện tiêm.

“Với địa bàn chúng tôi, đây là một kết quả rất đáng mừng. Nó không thể hiện trên con số, mà ở sự tin tưởng của bà con. Với người dân ở đây, chẳng có bất cứ biện pháp nào hiệu quả bằng niềm tin. Chỉ khi tin thì họ mới nghe và mọi rào cản có thể phá vỡ”, thầy Khiêm bộc bạch.

**Ông Pờ Xề Chừ, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tiêm vắc-xin phòng Covid-19 xã Chung Chải, phát biểu: “Chung Chải là một trong những địa bàn có tỷ lệ tiêm phòng Covid-19, nhất là đối với trẻ từ 5 – 12 tuổi đạt cao trong tỉnh. Chúng tôi đánh giá cao tinh thần và trách nhiệm của thành viên trong ban chỉ đạo, các tổ chức đoàn thể. Đặc biệt là sự phối hợp của các nhà trường, thầy cô. Họ là lực lượng chính làm nên thành công của công tác vận động. Nhiều thầy cô thậm chí phải kiên trì “cắm bản” nhiều ngày, hoàn thành nhiệm vụ mới về trường”.**